
ไดผ้่านการรบัรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที ่๕๐๕ 

เมือ่วนัที ่๑๗ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้   

 รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

ครั้งที ่๕๐๔ (๑/๒๕๕๙) 

๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.นที  รกัษพ์ลเมือง  ชั้น ๕ ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

----------------------- 
 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย            ประธาน 

  ๒. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.เจตนา  นาควัชระ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๓. ดร.โชค  บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

 ๔.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๕. ดร.ปราโมทย์  ไม้กลัด กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๖. ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.ไพฑรูย์  สนิลารัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 ๗.  คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ

 ๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๙.  ศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ ์    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๐.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร   กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง    กรรมการ 

    อธกิารบดี   

 ๑๑. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี  ตู้จินดา  กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง  กรรมการ 

   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ    

    ๑๒.  รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล  กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง  กรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารย์     

 ๑๓.  รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.จุฑามณ ีสทุธสิสีงัข์  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

  คณบดีคณะเภสชัศาสตร์       

 ๑๔.  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

 ๑๕.  รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์      

 ๑๖.  ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 ๑๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สกุรี  เจริญสขุ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

    คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  

 ๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

    คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

  ๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกจิ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

    คณะเภสชัศาสตร์ 

 ๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช  เกตวัลห์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

     สถาบันโภชนาการ 

 ๒๑. ดร.สถาพร  สาธุการ   กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏบิัติงานฯ กรรมการ 

      หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๒.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย  เมธไีตรรัตน์    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการ 

    รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

๒๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์  สายขุน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 



 
-๒- 

ผูไ้ม่มาประชุม (ลาประชุม) 

๑.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 

๒.  ดร.กติติพงษ์  กติยารักษ์    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๓.  ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๔.  นายมีชัย  วีระไวทยะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๕.  ดร.สมเกยีรติ  ตั้งกจิวานิชย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๖.  ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๗.  รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตูร  ฟองศิริไพบูลย์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ    รองอธกิารบดี และรก.แทนผอ.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   

  ๒.  รองศาสตราจารย์ นพ.ประดิษฐ์  สมประกจิ รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ 

 ๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ธนัย์  สภัุทรพันธุ์  รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 ๔. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สนุทรนันท ์  รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์  

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร  จามรดุสติ   รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน  

   ๖. นางรัตนา  เพช็รอุไร  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

   ๗. นางโสภาพรรณ  สริุยะมณี  กองบริหารงานทั่วไป 
 

ผูเ้ขา้ร่วมช้ีแจง 

๑. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

๒. อาจารย์ ดร.ประพัฒน์  สริุยผล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

๓. ศาสตราจารย์ นพ.สมิง  เก่าเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

๔. อาจารย์ ดร.รจนา  ชุณหบัณฑติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

๕. อาจารย์ ดร. จินตนา  ศิริวราศัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

๖. นางสาวกชมน  หมั่นหา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

๗. ศาสตราจารย์ นพ.นิธ ิ มหานนท ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
 

ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวมยุรี  แย้มศรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๒. นายศุภโชค  อนิทจักร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓. นางสาวสทุสัศรี  สายรวมญาติ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๔. นางสาวอรวรรณ  ห่อหอม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๕. นายสถิตย์  กองตรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖. นางสาวอญัชลี  อคัรเยนทร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๗. นางสาวดุจดาว  ตู้จินดา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๘. นางสาวเทยีนทพิย์  เศียรเมฆัน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๙. นางสาวสกุญัญา  ปุญญกนัต์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดและด าเนินการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๔  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

 ๑.๑   จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูเ้ขา้ประชุม 

       ประธาน แจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๔  วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๙  นี้    มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาร่วมประชุม  จ านวน ๒๑ ท่าน  และขอลาประชุม จ านวน ๗ ท่าน     

มติท่ีประชุม  รบัทราบ    



 
-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองเสนอเพือ่รบัรอง 

 ๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๐๓ 

      เลขานุการสภามหาวิทยาลยั แจ้งว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๐๓  ซ่ึงประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน

ทั้งสิ้น ๒๖ หน้า  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านหนึ่ง เสนอขอแก้ไขในสรุปมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๙ หน้า ๑๗ 

บรรทดัที่ ๑๑ โดยขอแก้ไขค าว่า “นิติบุคคลอ่ืน”  เป็น “นิติบุคคลในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่”     

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๐๓ วนัพุธ ท่ี ๑๖ ธนัวาคม 

     พ.ศ. ๒๕๕๘   หลงัจากแกไ้ขแลว้ 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๐๓  “วาระลบั” 

                   ๒.๒.๑  ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  ต าแหน่ง 

                           ศาสตราจารย ์ และยงัไม่แต่งตั้งต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  

  และต าแหน่งศาสตราจารย ์

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 

 ๓.๑ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๒  

      ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๗ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า

มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานผลการปฏบิัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย

อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย  ได้จัดท ารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงขอให้นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมต่อไป   

   นางสาววลยัรตัน ์ศรีอรุณ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ 

กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ว่า ในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม จ านวน ๓ คร้ัง  โดยการประชุม

ทั้ง ๓ คร้ังดังกล่าว ได้มีการสรุปผล ซึ่งเป็นข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา อันจะน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ใน ๒ เร่ือง คือ 

 ๑. การตรวจสอบภายใน 

  ๑.๑ ขอ้บงัคบัและกฎบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 

 กรรมการมีความเหน็ว่า ปัจจุบัน การตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย มีเฉพาะเร่ืองกฎบัตร

การตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นเอกสารที่แสดงสายการบังคับบัญชา และบทบาท อ านาจ หน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน 

ที่มีขอบเขตที่จ ากดัอยู่เพียงศูนย์ตรวจสอบภายในเท่าน้ัน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 

การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการตรวจสอบภายในของทั้ง

มหาวิทยาลัย และสามารถสื่อสารกบัส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสทิธภิาพ ดังนั้น ศูนย์ตรวจสอบภายใน

จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงานขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 

และเหน็ควรจะได้น าร่างข้อบังคับดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป    

  ๑.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

   ศูนย์ตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เสนอต่อคณะกรรมการฯ อันประกอบด้วย ๑) ภารกิจด้านการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนงาน 

การตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน การสอบทานงบการเงินกองทุนสวัสดิการและการสอบทานรายงานการรับ-ส่งทรัพย์สนิใน

หน้าที่ราชการ  ๒) ภารกิจสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย   

๓) ภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  และ ๔) ภารกิจที่อาจได้รับมอบหมาย   ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา

ให้ความเหน็ชอบกบัแผนดังกล่าวแล้ว 



 
-๔- 

    ส าหรับวิธีคัดเลือกส่วนงานที่จะตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น  จะมีส่วนงานจ านวน 

๑๐ ส่วนงาน ที่จะได้รับการตรวจสอบ โดยเป็นการตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน ๖ ส่วนงาน ได้แก่  ๑. โครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  ๒. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ๓. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ๔. วิทยาเขตกาญจนบุรี  

๕. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ ๖. คณะเทคนิคการแพทย์  ส่วนอีก ๔ ส่วนงาน จะเป็นการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ

ภายใน (QualityAssessment Review -QAR)   เท่านั้น  ซ่ึงจะเป็นคณะใหญ่ที่มีหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนงานเอง 

ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี   นอกจากนี้  คณะกรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กระบวนการวางแผนเข้าไปตรวจสอบนั้น ส่วนส าคัญหนึ่ง

ที่ควรพิจารณาคือ เร่ืองขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความยั่งยืนต่อไป

ขององค์กร รวมถึงเร่ืองแนวโน้มขององค์กรด้านอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นภาพในอนาคตที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของ

องค์กร  โดยได้มีค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

 ๑. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยเหน็ว่า มหาวิทยาลัยควรจัดการให้เกิดความ

เช่ือมโยงกันทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน  เน่ืองจากยังมีส่วนงานอีกจ านวนมากที่ยัง

ไม่มีหน่วยตรวจสอบของตนเอง และยังต้องพ่ึงพาส่วนกลาง คือศูนย์ตรวจสอบภายใน แต่ในอนาคต มหาวิทยาลัยควรต้อง

สร้างระบบการตรวจสอบภายในให้เกิดขึ้ นทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนงาน - ภาควิชา - สาขาวิชา และการตรวจสอบภายใน

ควรครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การด าเนินงาน และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. การติดตามสถานะการบริหารงานของมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการเห็นว่า ฝ่ายบริหารของ

มหาวิทยาลัยควรจัดเวทกีารประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมาณปีละ ๑ คร้ัง  โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจัดการให้เกิด

การบูรณาการระหว่างส่วนงานในมหาวิทยาลัย และน าผลการด าเนินการในอดีตมาเปรียบเทยีบกับตัวช้ีวัด (KPIs) 

เพ่ือให้ทราบถึงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การเปรียบเทยีบอาจใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๕-๑๐ ปี เพ่ือให้เห็นการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดข้ึน และคาดการณ์ภาพในอนาคต ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยต้องมีการน าเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทบทวนและประเมินผล

อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ทราบถึงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวด้วย  

๓. การจัดการขอ้มูลของมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการเสนอให้มีการก าหนดการน าเสนอข้อมูล

ของแต่ละส่วนงานในการประชุมเวทต่ีางๆ จะท าให้มหาวิทยาลัยเห็นข้อมูลที่เป็นภาพรวม และเพ่ือให้ง่ายต่อการเร่ิมต้น 

อาจเร่ิมจากการพิจารณาก าหนดประเดน็ เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ระหว่างกนัก่อน แล้วจึงขยายออกไปสู่ประเดน็อื่นๆ ต่อไป  

๔. การบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการขอให้ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงมารายงานผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ  เพ่ือให้ไปในทศิทางกบัเร่ืองการตรวจสอบภายใน  
 

 ๒. รายงานของผูส้อบบญัชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลยัมหิดล ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า ข้อสงัเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

(สตง.) และการด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่อข้อสงัเกตดังกล่าวนั้น ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมฝ่ายบริหาร

ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนมีบางประเดน็ที่การปรับปรุงแก้ไขอาจต้องการความร่วมมือจากส่วนงานด้วย ดังนั้น จึงควร

ให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาข้อสงัเกตฯ และการปรับปรุงแก้ไขก่อน  ค่อยน าเสนอผลการพิจารณานั้นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ  หากกรณใีดที่ไม่อยู่ในอ านาจของมหาวิทยาลัยกใ็ห้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป    

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่รบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะ  
 

    กรรมการสภาฯผูท้รงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ไดเ้สนอว่า มหาวิทยาลัยควรจะมีระบบตรวจสอบที่

เช่ือมโยงทั้งมหาวิทยาลัย โดยออกแบบเป็นระบบบัญชีดิจิทอล ที่เป็น real time และสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด 

ทั้งระดับผู้ปฏบิัติงาน ระดับผู้บริหาร และคนภายนอกที่จะเข้ามาดูระบบน้ี  

 นางสาววลยัรตัน ์ศรีอรุณ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการฯ กไ็ด้

มีแนวคิดที่จะจัดท าระบบบัญชีตามข้อเสนอดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งการที่ด าเนินการดังกล่าว ต้องพิจารณาก่อนว่าจะท าเอง

โดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย หรือจะจ้างให้หน่วยงานภายนอกมาท าให้ โดยมองจากภาพรวม/ภาพใหญ่  แต่การที่

จะให้มีการเช่ือมโยงทั้งมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นไปในระยะยาว หากท าได้กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

    ประธาน กล่าวสรุปว่า ประเดน็แรก คณะกรรมการเสนอให้มีการจัดท าข้อบังคับฯ ว่าด้วย  

การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ส่วนเร่ืองการวางแผนตรวจสอบภายใน จะมีการตรวจสอบองค์กร

ที่มีความเสี่ยงสงู  ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก  ในประเดน็ที่สอง เร่ืองผลการตรวจสอบของ สตง. นั้น  

ขอให้เป็นข้อตกลงว่า เมื่อ สตง. เสนอกลับรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 

มาแล้ว ขอให้น าเสนอผ่านฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ก่อนที่จะน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา จะท าให้เป็นระบบมากขึ้น 



 
-๕- 

มติท่ีประชุม  ๑. รบัทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

๒. เห็นชอบใหมี้ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั

       และส่วนงาน และการจดัท ากฎบตัรการตรวจสอบภายใน    

๓. เห็นชอบใหฝ่้ายบริหารปรบัแกต้ามขอ้สงัเกตในรายงานผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี

 และรายงานการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๖ ของส านกังานการตรวจ

 เงินแผ่นดิน (สตง.) ก่อนท่ีจะส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานฯพิจารณา

 และเสนอสภามหาวิทยาลยัต่อไป 
 

 ๓.๒ รายงานสรุปผลการสมัมนาสภามหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘   

  ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั ได้รายงานผลการจัดสมัมนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

(Retreat) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง “ท าอย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” ซึ่งจัดขึ้ นระหว่าง

วันศุกร์ที่ ๘ –วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้      

  วตัถุประสงคก์ารจดัสมัมนา  เพ่ือระดมความคิดเหน็ของกรรมการสภาฯ ในการหาจุดเปล่ียน

ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตามวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภาฯ 

เข้าร่วมสมัมนา จ านวน ๒๐ ท่าน และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม ๔ ท่าน  การสมัมนาคร้ังนี้  ได้รับเกียรติ

จาก ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือจุดประกายความคิด หัวข้อเร่ือง 

“How to create a world class university” ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในด้านต่างๆ  

รวมถึงผลส าเรจ็การด าเนินของสถาบันวิทยสริิเมธี (VISTEC) ที่ กลุ่ม ปตท. จัดตั้งขึ้ น  ทั้งนี้  เนื่องจากการปรับเปล่ียน

มหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆ พร้อมกันทั้งหมดคงท าได้ยาก ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมานานและ

มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ดังนั้น การขับเคล่ือนจะต้องเป็นเร่ืองที่ใหม่ๆ จึงเสนอให้พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเป้าหมาย     

  รูปแบบการจัดสมัมนา การจัดสมัมนาสภาฯ คร้ังนี้   จะเน้นรูปแบบที่มีบรรยากาศสบายๆ และ

เป็นกันเอง (informal meeting)  โดยในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเสวนาเพ่ือระดมความคิดเห็น หัวข้อ “เปล่ียนอย่างไรให้

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก” เพ่ือหาแนวทางใหม่ที่จะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัย 

ระดับโลก  ซึ่งจะแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม และให้เสวนาระดมความเหน็ใน ๓ ประเดน็หลัก  ได้แก่  ๑.ด้านการบริหารองค์กร  

๒.ด้านการวิจัย  และ ๓. ด้านการศึกษา   สมาชิกกลุ่มซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภาฯ และผู้บริหาร ได้ร่วมกัน

แลกเปล่ียนข้อเสนอแนะถึงวิธกีารในรูปแบบต่างๆ  สรุปประเดน็แต่ละกลุ่มได้ดังนี้   

 กลุ่มท่ี ๑ ดา้นการบริหารองคก์ร    

๑. เสนอให้มีการปรับปรุงสภามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ที่ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากหลากหลายสาขา โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละคร้ังต้องกระชับ ใช้เวลาในเร่ืองเชิงนโยบาย และการ ก ากบั

ติดตามเป็นส าคัญ 

๒. เสนอให้มีการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยใหม่ให้มีความเหมาะสม ภายใต้การสนับสนุน

ของสภามหาวิทยาลัย 

๓. ควรมีทบทวนระบบการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม่ ให้สอดคล้องกบันโยบาย

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

๔. ควรทบทวนกระบวนการสื่อสารในทุกระดับให้มีประสทิธภิาพ   

๕. เสนอให้มกีารทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  และใช้ประโยชน์

จากการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบอย่างเตม็ที่   

๖. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการอนุมัติหลักสตูร โดยมีการอนุมัติปีละ ๒ คร้ัง  

 กลุ่มท่ี ๒  ดา้นการวิจยั   

๑. เสนอให้มีการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพวิจัยต้องชัดเจน HR Development :  Career Path 

๒. เพ่ิมการลงทุนสิ่งที่เป็นจุดแขง็ของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างเป็นคลัสเตอร์ /กลุ่มคณะ ที่มี

ศักยภาพอย่างแท้จริง ควรปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การลงทุนด้านการวิจัยมีประสทิธภิาพมากขึ้ น 

๓. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๔. ส่งเสริมให้มีการท างานข้ามศาสตร์ การร่วมกนัของคณะต่างๆ ส่งเสริมต่อไปยังระดับประเทศ

และภายนอกประเทศ  

๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคสงัคมและเอกชน (Social and Industrial Partnership) 

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยท างานร่วมกบัภาคเอกชน สงัคม ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ 
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 กลุ่มท่ี ๓  ดา้นการศึกษา   

๑. ปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย และหลักสตูรให้เหมาะสม ปรับปรุงหรือบริหารหลักสตูรใหม่ ๆ  

เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งให้แต่ละหลักสตูร 

๒. ควรมีการบริหารจัดการแบบออกนอกกรอบของกระทรวงศึกษาธกิาร แต่ละส่วนงานไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ระเบียบข้อบังคับเดียวกนั ควรมีการจัดกลุ่มส่วนงานตามบริบทและความเช่ียวชาญ และม ีAcademic Autonomy 

๓.  การเป็น world class university มีหลายแบบ ไม่จ าเป็นต้องวิ่งตาม world ranking  

๔.  ควรใช้จุดเด่นที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว สร้างผลงานสูร่ะดับ world class และชักจูงผู้มีช่ือเสยีง

จากภายนอกให้เข้ามาท างาน/กจิกรรมที่มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างผลงานและดึงนักศึกษามาเรียนเพ่ิมขึ้น 

๕. ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระดับที่ต ่ากว่ามหาวิทยาลัย  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  

เป็นตัวอย่างให้กับสงัคมและชุมชน ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือด้วย 

 ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือ่ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 

๑. เสนอให้มีการปรับโครงสร้าง (ส่วนงาน) ของมหาวิทยาลัยใหม่ให้เหมาะสม  โดยเสนอให้

สภามหาวิทยาลัยตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ส่วนงานต่างๆ ที่มีอยู่ และเสนอแผนการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย

ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบ ตามแนวทางดังนี้  

๑.๑  ควบรวมส่วนงานที่อ่อนแอไม่สามารถเล้ียงตัวเองได้เข้ากบัส่วนงานที่เข้มแขง็ 

๑.๒ ตั้งเป็นส่วนงานใหม่ โดยรวมส่วนงานที่ต้องการควบรวมเข้าด้วยกนั 

๑.๓ การควบรวมส่วนงานหรือตั้งส่วนงานใหม่นั้น ควรด าเนินการเมื่อหัวหน้าส่วนงานเดิม

หมดวาระแล้ว 

๒. แยกการบริหารส่วนงานที่มิใช่ภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย (ส่วนสนับสนุน)  ออกเป็นรูปแบบ

บริษัท  โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยตั้งบริษัท manpower เพ่ือรับผิดชอบการบริหารบุคลากร/ภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย เช่น แม่บ้าน  รปภ. ช่างซ่อมบ ารุง  ฝ่าย IT  ทั้งนี้  เพ่ือลดขนาดองค์กร ความซับซ้อนในการบริหาร 

ลดการฟ้องร้องผู้บริหาร  ลดภาระทางการเงินของมหาวิทยาลัย  และเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารด้านวิชาการ ท าให้

ผู้บริหารได้ท าหน้าที่บริหารวิชาการได้อย่างเตม็ที่ 

๓. เปล่ียนแปลงระบบการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม่  

๓.๑ แยกงบประมาณส าหรับงานประจ ากบังบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย 

๓.๒ ปรับเปล่ียนกระบวนการและข้ันตอนการจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัยใหม่ 

๓.๓ เพ่ิมการลงทุนที่มุ่งไปยังจุดแขง็ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

๓.๔  พิจารณาการจัดสรรรายได้จากส่วนงานให้มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 

๔. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเปล่ียนวิธกีารอนุมัติหลักสตูร โดยควรอนุมัติหลักสตูรปีละ ๒ คร้ัง 

๕. ประเดน็อื่นๆ เพ่ือการพิจารณา 

๕.๑ ทบทวนการได้มาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับใดควรมาจากการสรรหา ระดับใด

มาจากการแต่งตั้ง 

๕.๒ ทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยใช้ประโยชน์จาก

การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบอย่างเตม็ที่ 

๕.๓ การพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรีให้เป็น world class โดยเน้นการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัฯ เพือ่พิจารณา และใหข้อ้คิดเห็น  
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

 ๑. มหาวิทยาลัยควรปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและพัฒนาในเร่ืองพ้ืนฐาน 

ให้ดีก่อนที่จะไปต่อยอดด าเนินการเร่ืองอื่นๆ  หากไปท าเร่ืองใหม่ในขณะที่เร่ืองพ้ืนฐานยังไม่มีการปรับ อาจจะเป็น

การสร้างภาระมากกว่า 

 ๒. ปัญหาหลายเร่ืองที่เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยมหิดล อาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนใน

กระบวนการปกครอง เช่น การให้อ านาจส่วนงานในการบริหารจัดการเงินของตัวเอง จะท าให้ไม่สามารถไปควบคุมดูแล

ส่วนงานได้  จึงเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคัญในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  ที่จะได้มีการทบทวนเพ่ือให้การบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยเป็นระบบเดียวกนั  โดยเฉพาะเร่ืองการเงินที่จะต้องมีการเช่ือมถึงกนัได้หมด  

  ๓. ควรปฏิรูปกระบวนการปกครอง เพ่ือให้กระบวนการบริหารของผู้บริหารระดับต่างๆได้มี

พลังเข้มแขง็ทั้งเร่ืองของทรัพยากรบุคคล และเร่ืองวิจัย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่มาจากการแต่งตั้ง หรือการสรรหาสะท้อน

ให้เหน็ว่า กระบวนการบริหารของมหาวิทยาลัยควรจะต้องไปให้ถึงในทุกๆ จุด  

  ๔. หากจะมีการปรับโครงสร้างองค์กร ควรมีการจัดท าร่างขึ้ นก่อน โดยเร่ิมที่ Financial 

Statement  เพ่ือพิจารณาว่า  มหาวิทยาลัยจะสามารถปรับองค์กรโดยใช้สถานะการเงินการคลังได้อย่างไร และจะมี

รูปแบบใดในการปรับองค์กร  
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  ๕. การบริหารมหาวิทยาลัยควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ

หรืออาจารย์  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญของมหาวิทยาลัย การเปล่ียนแปลงในเร่ืองใดๆ หากได้ท าความเข้าใจ หรือท าให้

เกดิการคล้อยตามเพราะมหาวิทยาลัยมีเหตุผลเพียงพอ จะท าให้ทุกอย่างเกดิความราบร่ืน   ดังนั้น การจะเปล่ียนแปลง

มหาวิทยาลัยในเร่ืองใด หรือเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้างน้ัน ควรต้องได้รับฟังเสยีงสะท้อนจากกลุ่มอาจารย์ หรือนักวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยด้วย   

  ๖. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ควรต้องมีการเรียนรู้หลายอย่างจากภาคเอกชน เช่น

การบริหารจัดการ นอกจากนี้  การพัฒนาด้านวิชาการ การได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลกกเ็ป็นเร่ืองส าคัญ ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยมหิดลควรส่งผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ (แต่ต้องด าเนินการให้เรว็ข้ึน ประมาณ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี) เพ่ือไป

ศึกษาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยช้ันยอดของโลก จะท าให้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการได้มาก 

  ๗. สภามหาวิทยาลัยควรให้เวลาและความส าคัญกบัการอนุมัตหิลักสตูรมากขึ้น และควรให้เวลา

ในการช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือให้เห็นถึงหลักสตูรที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าไม่ใช่แต่เฉพาะกับมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน  

แต่จะส่งผลถึงสงัคม และโลกด้วย  การจะให้มีการเสนอหลักสตูรเข้ามาสภาฯ ปีละ ๒ คร้ัง  จะท าให้มีหลักสตูรเสนอ

เข้ามาให้กรรมการพิจารณาแต่ละคร้ังเป็นจ านวนมาก ท าให้ยากที่จะพิจารณาให้ถี่ถ้วน  

  ๘. เหน็ด้วยกบัแนวคิดของอธกิารบดี ที่จะต้องมีการตัดสนิใจในหน่วยงานที่มีการบริหารซ า้ซ้อนกนั 

ท าให้เกดิการล้าหลังทางวิชาการ ไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และไม่น าทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้  จะต้อง 

มีการช้ีแจงและโน้มน้าวให้ส่วนงานที่อยู่ในข่ายของการยุบรวมได้เข้าใจ และเห็นถึงผลดีของการด าเนินการ ที่จะท าให้

เกดิความแขง็แกร่งขึ้น  ไม่ใช่เหตุผลเร่ืองงบประมาณ หรือรอให้ผู้บริหารท่านเดิมหมดวาระก่อน 

  ๙. ข้อเสนอที่จะให้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณนั้น เห็นว่า เป็นการมุ่งเน้นเร่ืองงบประมาณ

รายจ่ายอย่างเดียว จึงขอให้ค านึงถึงเร่ืองงบประมาณรายได้ด้วย  การเสนอว่า “พิจารณาจัดสรรรายได้จากส่วนงานให้

มหาวิทยาลัย ให้เหมาะสม” นั้น   ต้องไม่เกิดภาพที่ว่า เมื่อมีการเปิดหลักสูตรต่างๆ  มหาวิทยาลัยจะไปเพ่งเลง็เฉพาะ

คณะใหญ่ที่มีรายได้สงู  และจะไปดึงเงินมาสนับสนุนส่วนงานเลก็ๆ  ควรให้ทั้งส่วนงานที่มีขนาดเลก็ หรือส่วนงานขนาดใหญ่  

มีศักดิ์ศรีเท่ากนั  และเพ่ือท าให้เกดิความยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคต  ส่วนงานต่างๆ ควรจะสามารถ

เล้ียงตัวเองได้ในระดับที่เหมาะสม  หากมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในเร่ืองนี้  แนวคิดในการควบรวมส่วนงานกจ็ะเข้ามา

มีบทบาทส าคัญมากในการที่จะท าให้ส่วนงานมีความเข้มแขง็ทางการเงินมากข้ึน  

  ๑๐. ข้อสรุปการสมัมนาเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ และมีประโยชน์อย่างมาก ข้อเสนอส่วนใหญ่เป็น

การพัฒนาโครงสร้าง ซึ่งกว่าจะด าเนินการเสรจ็ อาจต้องใช้เวลาถึง ๒-๓ ปี จึงเหน็ว่า ควรต้องมีการวางแผนที่ทนัททีนัใด 

และได้ผลเรว็ เป็นเร่ืองที่ต้องมกีารทุ่มเท  ส่วนเร่ืองการวิจัย ตามข้อเสนอนั้น อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี  และในเร่ืองการศึกษา 

ที่เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสตูรให้เกดิความแขง็แกร่ง น้ัน  เหน็ว่า เป็นการพัฒนาเชิงระบบเพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลง

คร้ังใหญ่ เป็นเร่ืองที่ดี แต่การด าเนินการที่ต้องให้เกดิข้ึนทนัท ีและสิ่งที่ควรผลักดันให้เกดิ  ได้แก่  ๑. World Class 

ในงานวิจัย  ซ่ึงงานวิจัยจะน าไปสู่การเรียนการสอน ที่เป็นของใหม่ และเกดิข้ึนจริง ท าให้เกดิการยอมรับ มหาวิทยาลัย 

จึงควรเลือกระบวนการและวิธกีาร ที่จะท าให้งานวิจัยเกดิข้ึนโดยรวดเรว็ ทนัททีนัใด และมีผลอย่างแท้จริง  ๒. การศึกษา 

:  ควรต้องคิดเร่ืองการศึกษาในเชิงพลิกผันและเปล่ียนแปลง เพ่ือน าไปสู่การฟ้ืนระบบการศึกษาชาติอย่างแท้จริง  เช่น 

ต้องให้เกดิการเรียนรู้อย่างแท้จริง  เดก็นักเรียนต้องไปศึกษาค้นคว้าเอง และน าไปเสนอครู ซึ่งครูจะเป็นผู้ให้ความคิดเห็น 

  ๑๑. ผลจากการสมัมนา มีหลายเร่ืองที่เป็นประโยชน์ แต่มีความเหน็ว่า เวลานี้  ติดกบัดักตัวเอง

ในเร่ืองของความคิด  ทั้งที่บางเร่ืองสามารถบริหารจัดการเองได้  แต่ไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญกบัความจริง  การที่มี

การเสนอในสิ่งที่คนยังมีการอนุรักษ์กนัอยู่  หากท าได้ส าเรจ็กเ็ป็นเร่ืองที่คนมีความกล้าและเป็นเร่ืองที่ดี  ทั้งนี้  เหน็ด้วย

กบัท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอให้มีการให้ท ากลุ่มน้ี เป็นกลุ่มนักวิจัย และแสดงความเห็นออกมาว่า ถ้าเป็นนักวิจัยวิชาการ 

จะเหน็อนาคตของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีอย่างไรในการที่จะเป็น World Class  กลุ่มทางด้านบริหารกส็ามารถท าได้เช่นกนั  

ซึ่งขณะนี้ เป็นเร่ือง Top Down  หากมกีารวิเคราะห์วิจัยว่า จะมกีารสนับสนุนส่งเสริมอย่างไร ข้อเสนอเพียงว่า หากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่รอบรู้ในด้านต่างๆ ไม่คิดว่าจะมาตอบโจทย์ได้  การที่ได้มีการเสนอความคิดเห็นใดๆ ออกไป  สิ่งที่เสนอไป 

บางทกีไ็ม่สามารถจะน ามาปรับใช้กบัระดับของมหาวิทยาลัยได้  ดังนั้น จึงไม่ควรเสยีเวลากบัสิ่งเหล่าน้ี ท าให้ไม่สามารถ

เดินไปข้างหน้าได้  เพราะความคิดยังไม่เปล่ียน  ถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะท าในเร่ืองที่คิดว่ากล้าท าได้   เช่ือว่า นักวิชาการ/

นักวิจัย หลายท่าน พร้อมที่จะระดมความคิด โดยจะน าความคิดเหน็ที่ได้มาวิเคราะห์ว่า มีทางเดิน หรือสนับสนุนอย่างไร  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านบุคลากร ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีสิ่งที่มองข้ามกนัมาตลอด คือ ไม่ต้องการไปแตะสิ่งที่มีอยู่  

เพราะไม่อยากเปล่ียนแปลงทั้งที่มีการระดมความคิดเห็นถึงเร่ือง Transformative Education  มาหลายคร้ัง  และมาสะดุด

เมื่อมีการพูดถงึการเปล่ียนแปลง  แม้แต่เร่ืองหลักสตูรกค็วรต้องให้เวลามากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งมีการอ้างว่า ได้ผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสตูรจากคณะกรรมการย่อยหลายชุดแล้ว  ซึ่งแท้จริงแล้ว หลักสตูรที่เสนอ ควรต้องตอบโจทย์ของประเทศ 

ตอบโจทย์ของชุมชน/ระดับโลกได้   

   ๑๒. การเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปีละ ๒ คร้ังน้ัน  เห็นว่าเป็นเร่ืองที่จะท าได้ยาก  

เพราะ ๑. เป็นข้อก าหนดของ สกอ. กรณีที่มีการปรับหลักสตูร จะต้องผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ ๒. การท า

หลักสตูรอาจจะช้าไปไม่ทนัการ  



 
-๘- 

  ๑๓. การบริหารแบบ Top Down ในมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร หรือถ้าจะเป็นไปได้ 

กเ็พียงช่วงสั้นๆ  ส่วนการ Bottom Up  กจ็ะช้ามาก กว่าจะเปล่ียนแปลง ดังนั้นควรให้อาจารย์ บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม  

โดยเร่ิมจาก Bottom Up และตามด้วย Top Down    การที่เร่ิมด้วย Bottom Up  เพราะต้องการสร้างการมีส่วนร่วม

จากความต้องการที่จะให้มีการเปล่ียนแปลง  ดังนั้น เร่ืองการบริหารการเปล่ียนแปลงจึงเป็นเร่ืองที่ส  าคัญมาก  

  ๑๔. สภามหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดนโยบายเป็นแบบระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือให้ฝ่าย

บริหารสามารถน าไปบริหารจัดการได้ หากเป็นเร่ืองเชิงบริหารทั่วไป ท่านอธิการบดีสามารถน าไปด าเนินการได้เลย 

แต่มีหลายประเดน็ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย เช่น เร่ืองการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

เร่ืองงบประมาณ  เพราะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณเอง  ซึ่งจะต้องให้สภามหาวิทยาลัยได้

พิจารณาและมีมติให้ด าเนินการ  ส าหรับเร่ืองหลักสตูรนั้น จะต้องเป็นการวางแผนล่วงหน้า  โดยให้แต่ละส่วนงานได้มีการ

รวบรวมหลักสตูรที่จะขอเสนอเปิดใหม่ หรือขอปรับปรุง เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เป็นไปในลักษณะเชิงรุก  

  ๑๕.  การเสนอหลักสตูรเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีทศิทาง ไม่มี

เป้าหมาย และไม่มี Impact  ซึ่งเป็นการเสนอโดยความพร้อมของแต่ละคณะ/ภาควิชา  และจ านวนไม่น้อย เกิดจาก

ความต้องการของอาจารย์มากกว่า ท าให้นักศึกษาจบมาแล้ว ไม่มีงานท า  จึงขอเสนอว่า ควรมีการวิเคราะห์หลักสตูร

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ส่งผลจริงจังต่อคุณภาพโดยรวม 

  ๑๖. ผลสรุปการสมัมนาสภามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ที่กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมแสดง

ความคิดเหน็ ในเร่ืองสภาพปัญหา และข้อเสนอการเปล่ียนแปลง เป็นข้อมูลที่ดี แต่ยังไม่ใช่ข้อยุติว่าจะท าอะไร แบบไหน 

และอย่างไร  จึงเสนอว่าควรจะมีตัวแทนจากฝ่ายบริหาร  ได้มาหารือกับผู้แทนของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหากระบวนการ

ที่จะเกดิการพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึนในแต่ละด้าน ตามที่มีการเสนอไว้   

  ๑๗. อ านาจในมหาวิทยาลัยมี ๒ แบบ คือ อ านาจบริหาร : ซึ่งเป็นของนายกสภามหาวิทยาลัย 

และอธกิารบดี  ในการบริหารจัดการเกี่ยวกบัโครงสร้าง เงิน  คน  และงาน ในมหาวิทยาลัย  และอ านาจวิชาการ จะเป็นเร่ือง

ของอาจารยท์ี่มีความเป็นเลิศ  เป็นอ านาจจากล่างขึ้นบน เป็นสองอ านาจที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย  การที่ให้นักวิชาการ

ไปเป็นนักบริหาร และสั่งการ อาจจะเป็นเร่ืองไม่ถูกต้อง จึงขอเสนอให้มีการตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา 

  ๑๘. การบริหารถือเป็นศาสตร์แขนงหน่ึง ซ่ึงผู้ที่มาเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครกไ็ด้ อย่างกรณี

ของนักการเมือง ที่ได้รับชัยชนะจากคะแนนเลือกตั้ง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นร ฐมนตรีกระทรวง ไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถ

ตรงกบังานของกระทรวงที่ได้รับแต่งตั้ง จึงเหน็ว่าในสถาบันการศึกษา ผู้ที่สามารถบริหารและต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีได้ 

จะต้องมีประสบการณ ์และความรู้ เฉพาะเร่ือง  ดังน้ัน จึงเหน็ว่า ผู้ที่จะข้ึนมาบริหารในแต่ละส่วนงาน จะต้องมีการพิจารณา

ให้รอบคอบ ไม่ใช่เพราะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในส่วนงานน้ันมานาน   ถ้าแต่ละคณะจะมีวิธีการแยกส่วน ของการเป็นอาจารย์  

หรือนักวิจัย  เหล่านี้ทั้งหมด คือ เร่ืองการบริหารจัดการ ที่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองหลักสตูร แต่เป็นเร่ืองของความอยู่รอดของ

มหาวิทยาลัย  ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายมหาวิทยาลัยที่สดุในขณะน้ี   หากเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชน ซึ่งจะมีการค้นหาผู้ที่มี

ความสามารถเฉพาะด้าน ที่น าเข้ามาท างาน หรือเป็นผู้บริหารในบริษัท  ดังนั้น จะต้องคิดว่า ถ้าต้องการให้มหาวิทยาลัย

อยู่ต่อไปได้ ศาสตร์ของการบริหาร จะต้องมาจากมืออาชีพ  

    ๑๙. การที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า และเป็นมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ ควร

ต้องมีความเป็นอสิระที่ไม่จ าเป็นต้องท าตามกฎเกณฑท์ี่สกอ.ก าหนด แต่ควรช้ีน าให้ สกอ.ได้ด าเนินการตาม 

  ๒๐. ผลจากการสัมมนาสภาฯ แต่ละคร้ัง ควรต้องก าหนดเป็นเร่ืองเชิงนโยบาย โดยสภา

มหาวิทยาลัยควรต้องมีมติที่ชัดเจนในแต่ละเร่ือง เพ่ือให้เกดิผลในการปฏบิัติ   

  ๒๑. การที่มหาวิทยาลัยมหิดล ออกเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว

ที่จะสนับสนุนวิชาการ  โดยมีข้อสงัเกตดังนี้  

   (๑) แม้มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบมาเป็นเวลาถึง  ๘ ปีแล้ว แต่มีอาจารย์บางท่านที่ยัง

คุ้นเคยกับระบบเดิม  และอาจถูกครอบง าจนไม่อยากคิด  จึงขอเสนอให้มีการระดมความคิดเห็นในทุกคณะ/สถาบัน  

โดยกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิจัยได้คดิว่า การที่มหาวิทยาลัยได้ออกนอกระบบ และเกดิความคล่องตัว  จะท าอะไรที่สามารถ

ท างานวิชาการได้ดีขึ้น และควรต้องปรับปรุงการบริหารอย่างไรที่ท  าให้คล่องตัวข้ึน   

  (๒) คณะกรรมการนโยบายที่สภาฯ แต่งตั้ง มี ๒ คณะ คือ ๑. เร่ืองการวิจัย  มีศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์  ตันติศิรินทร์  เป็นประธาน  และ ๒. เร่ืองการศึกษา มีคุณมีชัย  วีระไวทยะ เป็นประธาน 

โดยคณะกรรมการนโยบายนี้  ควรจะน าเร่ืองที่ไปสมัมนามาพิจารณารายละเอียดต่อไป ว่าเร่ืองใดปฏิบัติได้เลย  เร่ืองใดที่

ต้องจัดท าเพ่ิมเติม  จึงเห็นว่าสภาฯ ควรจะต้องตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาองค์กรขึ้ น เพ่ือพิจารณาตามข้อเสนอ

เร่ืองการพัฒนาองค์กรอกีทหีนึ่ง  

   (๓) กรณีที่ผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย จะต้องต่อสู้กบัอ านาจภายนอกที่มากระท ากับ

มหาวิทยาลัย และท าให้เกดิความไม่คล่องตัวในการด าเนินการ เช่น สกอ. ที่มีการวางกฎระเบียบให้มหาวิทยาลัยปฏบิัติ 

เสนอให้มหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการเจรจากบั ส.ก.อ. เพ่ือให้เกดิการแก้ปัญหาดังกล่าว  



 
-๙- 

  อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณท่านกรรมการสภาฯ ที่ให้ข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันให้ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งในบางเร่ือง ฝ่ายบริหารสามารถน าไปด าเนินการ

ได้เลย แต่บางเร่ือง ต้องให้สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและมีมติที่ชัดเจนก่อน เช่น การปรับโครงสร้างการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้   ในภารกจิจัดการบางอย่างที่ไม่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ควรมีการจ้างหน่วยงาน

ภายนอกมาดูแลแทน เช่น การจ้างพนักงานท าความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย  คนงาน  หรือช่างซ่อมบ ารุงต่างๆ   

แต่จะยังไม่ถึงกับก้าวกระโดดในการตั้งเป็นบริษัท manpower  ที่จะเข้ามาดูแลด้านบุคลากร เหมือนอย่างที่บริษัท ปตท. 

ก าลังด าเนินการ  มหาวิทยาลัยมหิดลคงต้องใช้เวลาสกัระยะหนึ่ง  ทั้งนี้  อาจจะด าเนินการในลักษณะบริษัทลูกที่จะรับไป

ท าให้กบัทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะท าให้การท างานด้านต่างๆ ราบร่ืน โดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ฝ่ายบริหารอกี  

  รองอธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า แนวคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย เป็นประเดน็

ที่เกดิตั้งแต่สมัยอดีตอธกิารบดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร ถึงยุคปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้รับมอบหมายจาก

อธิการบดีให้ท าหน้าที่ประธานคณะท างานในการทบทวนบางคณะที่ไม่ได้เป็นส่วนงานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 

และส่วนงานที่ยังเป็นโครงการจัดตั้ง รวม ๖ แห่ง ได้แก่โครงการจัดตั้งสถาบันสทิธมินุษยชนและสนัติศึกษา ศูนย์จิตตปัญญา  

วิทยาลัยศาสนศึกษา ศูนยส์ตัว์ทดลองแห่งชาติ  สถาบัน MITI   โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ 

และคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์  เป็นกรรมการที่ปรึกษา  

  ประธาน กล่าวว่า ในการสมัมนาสภามหาวิทยาลัยน้ี จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัยที่สงูมาก  

และเร่ืองหน่ึงที่ถือเป็นหัวใจ คือแนวคิดของ ดร.ไพรินทร์ฯ ที่เสนอให้มีการจัดตั้ง Graduate School Research ทั้งนี้  

มหาวิทยาลยัมหิดลจะต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจัง  ฝ่ายบริหารจึงต้องการการสนับสนุนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ในหลายเร่ือง โดยในระหว่างที่มีการด าเนินการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จึงขอฝากเร่ืองนี้ ให้คณะกรรมการ

สรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้น าแนวคิดนี้  ไปประกอบการสรรหาด้วย  

  กล่าวโดยสรุป การสมัมนาสภาฯ คร้ังนี้  ทุกท่านต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงการบริหารอย่าง

เข้าใจความเป็นมหาวิทยาลัย และเกิดจากความต้องการของประชาคมเอง  ในส่วนของหลักสตูร ไม่ใช่เป็นการตั้งรับ และมี

การอนุมัติปีละ ๒ คร้ัง อย่างที่เข้าใจ แต่จะเป็นการบริหารภาพใหญ่  และมีการวางรูปแบบ โดยแจ้ง สกอ.ได้ทราบถึงวิธีการ

อนุมัติหลักสตูร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบการอุดมศึกษาของประเทศ ได้ดีกว่าเดิม  จึงขอเสนอให้มีการตั้งคณะท างาน

ร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธาน และ

ประกอบด้วย ดร.โชค บูลกุล  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสทิธิ์ 

วัฒนาภา  รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ  และ

อธิการบดี   โดยมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นฝ่ายเลขานุการ  เพ่ือ

ร่วมกนัปรึกษาหารือ และเสนอแนะแนวทางการปฏบิัติ น ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวหน้า 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลยัและฝ่ายบริหาร โดยมี

  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร ์ เป็นประธานเพื่อศึกษาวิเคราะหแ์ละ 

  เสนอแนวทางการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลยัต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

 ๔.๑ ขออนุมติัโครงการศูนยน์วตักรรมดา้นการศึกษาทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  และวโรกาสที่สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะแพทย 

ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเสนอขออนุมัติโครงการศูนย์นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สขุภาพ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ และเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาล

จุฬาภรณ์  ซึ่งจะเร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยคณะฯ ขอใช้พ้ืนที่ด้านหน้าขององค์การเภสชักรรม ในการก่อสร้าง

อาคารสงู ๒๐ ช้ัน ช้ันใต้ดิน ๓ ช้ัน  ซึ่งจะแล้วเสรจ็ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ทั้งนี้  ขอให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดี เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการดังกล่าวต่อไป 

 ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ช้ีแจงว่า 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มีพันธกจิหลักในการผลิตนักศึกษาแพทย์ ประมาณ ๑๘๐ คน/ปี และ

นักศึกษา พยาบาล ประมาณ ๒๔๐ คน/ปี  ขณะเดียวกันกม็ีการผลิตผู้เช่ียวชาญ อีกประมาณ ๒๐๐ คน/ปี ในสหสาขา

ทางการแพทย ์เน่ืองจากพ้ืนที่โรงพยาบาลรามาธบิดีปัจจุบันมีจ ากัดมาก จึงได้หารือกับผู้อ านวยการองค์การเภสชักรรม 

และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสขุ ในการที่จะขอใช้พ้ืนที่ขององค์การเภสชักรรม ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ซึ่งองค์การเภสชักรรมจะแบ่งพ้ืนที่ด้านหน้า ประมาณ ๔.๕ ไร่ ให้คณะฯ เช่าใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารสงู ขนาด ๒๐ ช้ัน 

และลงไปใต้ดินอีก ๓ ช้ัน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของคณะฯ ที่จะใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม และปฏิบัติการ  



 
-๑๐- 

โดยภายในอาคารจะประกอบด้วย ๑. ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒. ศูนย์วิจัยและ

นวัตกรรมส าหรับแพทยศาสตร์ศึกษาขั้นสงู และ ๓. พ้ืนที่ทดแทนพ้ืนที่เดิมขององค์การเภสัชกรรม  ที่จะเป็นพ้ืนที่

จอดรถ จ านวน ๑๐ ช้ัน เป็นช้ันใต้ดิน ๓ ช้ัน อาคารที่ก่อสร้างใหม่น้ี จะไม่ใช้เพ่ือการบริการผู้ป่วย แต่จะใช้เพ่ือการ

บริการวิชาการ  โดยช้ันบนสดุ ๒ ช้ัน จะใช้เป็นศูนย์ประชุม ที่เป็นห้องประชุมขนาด ๘๐๐ ที่น่ัง และอีกช้ันหน่ึง จะเป็น

ห้องประชุมย่อย ขนาดต่างๆ  จ านวน  ๘ ห้อง นอกจากน้ี จะมีพ้ืนที่แบ่งปันให้กับโครงการที่จะฝึกอบรมของสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ ์ ซึ่งจะมีนักศึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ ์ มาเรียนคู่กบันักศึกษาแพทย์ของคณะฯ  โดยคณะฯ จะเป็น

สถาบันพ่ีเล้ียง  ส าหรับงบประมาณด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ประมาณ ๑,๙๐๐ ล้านบาท รวมครุภัณฑ์ และ

งบบุคลากร ทั้งหมด ประมาณ ๒,๔๐๐ ล้านบาท คณะฯ มีความประสงค์ที่จะใช้เงินรายได้ของคณะฯ ในการก่อสร้าง จ านวน 

๑,๙๐๐ ล้านบาท ในเบื้องต้น ส่วนงบของครุภัณฑ ์และบุคลากร จะของบประมาณแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

สรุปมติท่ีขอ : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัโครงการศูนยน์วตักรรมดา้นการศึกษาทางการแพทย์

 และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. การอนุมัติโครงการตามที่เสนอน้ี เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเป็นอ านาจ
ของสภาฯ  กข็อให้มีการใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่า เพราะจากที่น าเสนอมีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่น้อยเกนิไป  

  ประธาน ช้ีแจงกรณนีี้ ว่า เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติโครงการฯ แต่การใช้

สถานที่ จะต้องไปเจรจากับส านักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ และองค์การเภสชักรรม ส่วนงบประมาณนั้น 

การใช้งบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท กเ็ป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ เช่นกนั  

 นางสาววลยัรตัน ์ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การของบประมาณแผ่นดิน 

จะต้องมีแผนการด าเนินการไว้ก่อน หากส านักงบประมาณไม่จัดสรรงบประมาณตามที่ขอ หรือให้ไม่เท่าจ านวนเงินที่

เสนอขอไป จะมีแผนการด าเนินการต่อไปอย่างไร  ส่วนงบลงทุน ที่เสนอมาเป็นจ านวน ๑,๙๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 

ค่าก่อสร้าง จ านวน ๑,๕๕๕ ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ๓๔๕ ล้านบาท  ซึ่งจ านวน ๓๔๕ ล้านบาทนี้  

จะยังคงเป็นงบประมาณแผ่นดินหรือไม่  ส าหรับเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่ตั้งไว้ ๑๐๐ ล้านบาท นั้น อาจจะยังไม่ถูกต้อง 

ที่จะตั้งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๐  เพราะการด าเนินการจะเร่ิมในปี ๒๕๖๓   ซึ่งในเร่ืองการพิจารณางบประมาณนั้น 

จะมาได้ ๒ ทาง คือทางปกติ จะเป็นการเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณฯ  และอีกทาง จะเป็นการ

ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกรณนีี้  เป็นการใช้เงินรายได้ของคณะฯ  ทั้งหมด สภาฯ นี้  ซึ่งเปรียบเหมือนคณะรัฐมนตรี

คืออนุมัติในหลักการให้ผูกพันงบประมาณได้ ๓ ปี  เป็นอนุมัติในหลักการไปก่อน แล้วจึงไปขออนุมัติงบประมาณประจ าปี 

ผ่านคณะกรรมการงบประมาณฯ 

๒. กรรมการสภาฯ เคยไปเย่ียมช่ืนชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  เมื่อหลายปีก่อน  
คณะฯ เคยเสนอว่าจะมีการเช่ือมโยงทั้งส่วนที่เป็นกายภาพ และส่วนที่เป็นกิจกรรม ระหว่างหน่วยงานแพทย์ทั้งหลาย

ของวิทยาเขตพญาไท จึงขอตั้งข้อสงัเกตว่าการสร้างอาคารนี้  จะไปสนองเร่ืองความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแพทย์  

ซ่ึงมีหลายแห่งที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่  

๓. การสร้างห้องประชุมขนาด ๘๐๐ ที่น่ัง โดยไว้ที่ช้ันบนสดุของอาคาร เห็นว่า ไม่เหมาะสม 
ทั้งเร่ืองค่าใช้จ่ายการใช้ลิฟท ์และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม 

 ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา   ช้ีแจงกรณีนี้ ว่า คณะยังไม่ได้ตัดสนิใจว่าจะสร้าง

ห้องประชุมไว้ในช้ันใด  แต่กม็ีข้อเสนอให้สร้างไว้ในช้ันต ่าสดุ เพ่ือลดการใช้ลิฟท ์ ซึ่งผู้จัดการโครงการก าลังทบทวนใน

เร่ืองนี้อยู่  ส่วนในเร่ืองความเช่ือมโยง  อาคารที่สร้างข้ึนน้ี จะเป็นการสานประโยชน์ให้ทั้งองค์การเภสชักรรม และสถาบัน

มะเรง็ ในเร่ืองพ้ืนที่จอดรถ รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายและรับประทานอาหาร  แก่บุคลากรของหน่วยงานดังกล่าว  ซึ่งกม็ี

การใช้ร่วมกนักบัผู้มาใช้บริการ/ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลรามาธบิดีด้วย  ส าหรับส่วนการบริการวิชาการ จะมีแบ่งพ้ืนที่ให้

ไว้ส าหรับงานวิจัยที่ได้ท าร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร์  

๔. การสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นการเช่ือมโยงกันเป็น Complex ระหว่างหน่วยแพทย์ทางด้าน

พญาไท ซึ่งกม็ีหลายโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลเดก็ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล

พญาไท  โรงพยาบาลประสาท รวมทั้งสถาบันมะเรง็ หากมีการจัดระบบให้ดี  จะเป็นเหมือนเมืองทางการแพทย์   โดยจะมี

การแบ่งปัน และช่วยเหลือกนัในด้านต่างๆ ทั้งเร่ืองทรัพยากร และการพัฒนาคน  นอกจากนี้  คนของมหาวิทยาลัยมหิดล 

กไ็ด้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะท าให้การด าเนินการดังกล่าวเกดิผลส าเรจ็ได้   

๕. การด าเนินการตามที่เสนอมาน้ี จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร  เพราะโครงการ
ขนาดใหญ่เช่นนี้   ทางฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรจะต้องจัดท า SWOT Analysis ควบคู่ไปกับคณะฯ  เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ครบด้าน  ซึ่งขณะนี้  เป็นการน าเสนอของคณะฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว และสภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบในการลงทุนด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างสงูมาก  



 
-๑๑- 

๖. เหน็ว่า โครงการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดีที่เสนอน้ี มีประโยชน์อย่างย่ิง 
สภามหาวิทยาลัยควรต้องให้ความเหน็ชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้ไปจัดท าข้อมูลวิเคราะห์เพ่ิมเติม  

๗. ควรมีการศึกษา Feasibility โครงการที่เสนอมาน้ีก่อน ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร 

โดยขั้นตอนที่ถูกต้อง เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการแล้ว  จะต้องมีการแยกงบประมาณ เป็นงบประมาณแผ่นดิน 

และงบประมาณเงินรายได้ ก่อนที่จะน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณางบประมาณผูกพัน เพ่ือให้ผ่านโครงการ   

ส าหรับเร่ืองห้องประชุม จ านวน ๘๐๐ ที่น่ังน้ัน จะต้องมีการศึกษาถงึความคุ้มค่าเป็นตวัเลขที่ชัดเจนของการใช้ห้องประชุมว่า 

จะมีความถี่ในการใช้อย่างไร  ผู้ที่จะมาใช้บริการจะมาจากไหน  ค านวณค่าใช้จ่ายอย่างไร  และผลที่ได้มีความคุ้มค่าหรือไม่  

๘. หากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการนี้ ไปแล้ว แต่คณะฯ ไม่สามารถของบประมาณเพ่ือใช้
ในการด าเนินการได้  หรือได้ แต่ไม่พอเพียง  สภามหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดในการที่ได้อนุมัติ

โครงการไปแล้ว  

๙. ขอให้มีการแก้ไขเอกสารที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง 
เพ่ือว่า เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขอีก คือแก้ไขจากการใช้งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 

๒,๔๐๐  ล้านบาท  เป็นเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  จ านวน ๑,๙๐๐ ล้านบาท  

๑๐. การด าเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
ตามที่เสนอ เป็นเร่ืองที่ดี  แต่หากมีการเพ่ิมความเช่ียวชาญแต่ละสาขาจะท าให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งมวล  โดยมีการมอง

อย่างเป็นระบบว่า คนไข้ที่เป็นโรคสมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคอื่นๆ  มีอยู่ที่ไหนบ้าง  จ านวนเท่าใด และใคร

เป็นผู้ดูแล เพ่ือจะได้จัดคนไปอบรมเพ่ือไปดูแลคนไข้เหล่านี้ ได้ทั้งหมด ขณะนี้  กไ็ด้มีการเร่ิมท ากันมากขึ้นแล้ว  หากคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดีน าไปจัดท า  กจ็ะอธิบายเร่ืองน้ีได้ว่าสิ่งที่ท  าเพ่ือลดความเหลื่อมล า้ของคนได้  จะเป็น

การท าประโยชน์ และได้รับการสนับสนุนอย่างมาก 

๑๑. การด าเนินการโครงการให้ได้ผล ควรมีการศึกษาถึงความพร้อมก่อน และศึกษาเปรียบเทยีบ
กับโครงการอื่นในลักษณะที่สอดคล้องกัน  เห็นว่าโครงการนี้ ใช้เวลาในการศึกษามาพอสมควรแล้วก่อนที่จะเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา หากจะให้มีการไปจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติม หรือน าเสนอภาพใหญ่ของโครงสร้างอีก อาจจะท าให้

เสยีเวลา และไม่ทนัการ การที่สภาฯ จะให้ความเหน็ชอบ กจ็ะไม่ท าให้เสยีหาย โดยขอให้เพ่ิมเร่ืองประสทิธิภาพ และความ

คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น  

๑๒. การด าเนินการควรมีการแยกกนัระหว่างโอกาสกบักระบวนการ การเสนอโครงการนี้  กถ็ือว่า
ได้รับโอกาสแล้ว  โดยถือเป็นกรณศีึกษาเร่ืองหนึ่งในการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการ   ซ่ึงต้องมีกระบวนการที่มีความ

เช่ียวชาญด้วย โดยมหาวิทยาลัยต้องช้ีแจงไปถึงทุกส่วนงานต่างๆ ให้มากขึ้น ในเร่ืองกระบวนการเพ่ือน ามาเสนอสภา

มหาวิทยาลัยได้เหน็รายละเอียดให้ครบทุกมิติ  และเช่ือว่าแต่ละส่วนงานได้มีการท า SWOT ได้เป็นอย่างดีแล้ว   
 

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลงัและสารสนเทศ กล่าวว่า หากโครงการนี้  จะขออนุมัติงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คงไม่ทนัแล้ว  และเมื่อโครงการเข้าไปในกระบวนการ ต้องมีมติคณะรัฐมนตรีที่ชัดเจนว่าโครงการ

มีการก่อหนี้ที่ผูกพัน ไม่เช่นน้ัน รัฐบาลจะตัดสทิธิ์อย่างแน่นอน  การส่งเร่ืองน้ี ต้องน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน 

และมีมติคณะรัฐมนตรีประทบัตราว่า โครงการน้ีรัฐบาลเห็นด้วย  เพราะการจัดสรรงบประมาณที่ผูกพันหลายปีต่อเน่ืองกัน  

ส่วนเร่ืองเงินเดือนและค่าตอบแทนกเ็ป็นเร่ืองงบผูกพันเช่นกัน  โดยที่ขออนุมัติจ านวน ๑๐๐ ล้านบาทนั้น กต้็องเสนอ

ให้รัฐบาลรับทราบด้วย และเสนอในปี ๒๕๖๐ ไม่ทนัเช่นกนั  ทั้งนี้  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย การด าเนินการเร่ืองนี้  ควร

จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการงบประมาณมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะเสนอสภา

มหาวิทยาลัย  จึงเหน็ว่า ควรมีการเสนอตามขั้นตอน เพ่ือให้เกดิความถูกต้อง  

 ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  ช้ีแจงกรณีนี้ ว่า คณะฯได้คิดไว้ถึงเร่ืองที่กรรมการได้ตั้ง

ข้อสงัเกตเช่นกนั ได้มีการปรับแก้ไขเอกสารที่น าเสนอกรรมการสภาฯ จากการที่เสนอว่าจะขออนุมัติงบประมาณเพ่ือมา

ด าเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ  เพราะได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมา

เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า รัฐบาลไม่ต้องการให้มีงบผูกพันในการก่อสร้าง  คณะฯ จึงได้ขอใช้เงินรายได้เป็นหลักในการก่อสร้าง

ส่วนงบในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน กไ็ด้วางแผนไว้ว่า จะตั้งของบประมาณแผ่นดินในปี ๒๕๖๑ ส่วนในเร่ืองของ 

Feasibility Study นั้น  ทมีฝ่ายการเงินการคลังของคณะฯจะได้ด าเนินการศึกษาในรายละเอียด ส าหรับรายได้ของโครงการ 

นอกจากจะเกดิจากการให้บริการห้องประชุมแล้ว ยังเกดิจากการท าวิจัยซึ่งจะสามารถสร้างรายได้มาสู่คณะฯ จ านวนไม่น้อย  

โดยในขณะน้ี มีโครงการผลิตแพทย์ร่วมที่มาใช้ที่คณะวิทยาศาสตร์ กม็ีความจ าเป็นที่จะให้นักศึกษามาใช้ห้องปฏิบัติการ

ของโครงการ และสร้างรายได้เช่นเดียวกัน  รวมทั้งที่คณะฯ ได้วิเคราะห์ถึงเร่ืองของการเรียนการสอน CPR  ซึ่งท าใน

ระดับประเทศ   เหล่าน้ีเป็นการบริการวิชาการที่จะน าเงินรายได้มาสู่คณะฯ  การที่รีบร้อนน าเร่ืองน้ีมาเสนอสภามหาวิทยาลัย 

โดยไม่ได้จัดท ารายละเอยีดภาพรวมมาเสนอ เนื่องจากทมีบริหารของคณะฯ เพ่ิงเข้ามารับต าแหน่งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ประกอบกับผู้อ านวยการองค์การเภสชักรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งก ากับ



 
-๑๒- 

ดูแลองค์การเภสชักรรมโดยตรง รวมถึงผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ ยินดีให้ความช่วยเหลือ 

ทั้งนี้  คณะฯ ได้ประสานโดยตรงกับทั้งสองรัฐมนตรี คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ทราบถึงโครงการที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยน้ีแล้ว เพ่ือที่จะท าให้เกิดการลงนามความร่วมมือ

โดยเรว็ที่สดุ และจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินรายได้คณะฯ ในการก่อสร้าง  โดยเมื่อ ๗ ปีก่อน คณะฯ เคยมีแผนที่จะเข้าไปขอใช้

พ้ืนที่ขององค์การเภสัชกรรมมาแล้ว แต่เมื่อเปล่ียนรัฐบาล และ Stakeholder ต่างๆ ท าให้เสียโอกาสไป เมื่อมาถึงขณะนี้  

จึงได้รีบเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดผล และการจัดท าโครงการน้ีจะใช้เงินรายได้ของคณะฯ ที่จะไม่ท าให้มหาวิทยาลัย

ต้องมารับผิดชอบเร่ืองเงินในระยะยาว  โดยเช่ือมั่นว่า การบริการวิชาการที่จะเกิดข้ึนจากการสร้างอาคารน้ี จะสามารถ

มาชดเชย และท าให้คณะฯ สามารถเลี้ ยงตัวเองได้ ส่วนความมั่นคงทางการเงินของคณะแพทย์ในการก่อสร้าง  คณะฯ เช่ือมั่น

ว่า จากการที่รองอธกิารบดีฝ่ายการคลังฯ และทมีบริหาร ได้มีการพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ จะไม่ท าให้เกดิปัญหา   

 อน่ึง จะขอให้แก้ไขเอกสารตามที่ท่านกรรมการได้ตั้งข้อสังเกต เพราะได้รับทราบเร่ืองมติ

คณะรัฐมนตรีแล้ว จึงขอตัดเร่ืองงบประมาณแผ่นดินออก เปล่ียนเป็นเงินรายได้ของคณะฯ แทน  ส่วนเร่ืองงบผูกพัน

ต่างๆ จะขอน ากลับไปทบทวน โดยคร้ังนี้  จะขอให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อน เพ่ือคณะฯ จะได้

สามารถไปด าเนินการลงนามความร่วมมือที่ได้ก าหนดเวลาไว้  และจะขอน าเร่ือง  Feasibility ทางด้านการเงิน รวมทั้ง

เร่ืองการจัดท า SWOT มาน าเสนอสภาฯ คร้ังต่อไป โดยจะน าเสนอผ่านคณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณา  

 อธิการบดี กล่าวว่า  โครงการศูนย์นวัตกรรมด้านการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สขุภาพ ถือเป็นโครงการที่ดี และเป็นโอกาสที่จะได้พ้ืนที่ขององค์กรเภสชักรรมมาเป็นสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากพ้ืนที่

ภายในโรงพยาบาลรามาธบิดีมีความคับแคบมาก  จึงเหน็สมควรอนุมัติโครงการ เพ่ือคณะฯ จะได้เร่งไปด าเนินการต่อไป  

โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ จ านวน ๑,๙๐๐ ล้านบาทในการด าเนินการก่อสร้าง และคณะจะได้น ารายละเอียดมา

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังต่อไป   

 ประธาน กล่าวสรุปว่า แนวคิดเร่ืองที่กรรมการเสนอให้มีกลไกในการด าเนินการที่จะวิเคราะห์

ให้สภาฯ ได้เหน็ภาพใหญ่ เป็นเร่ืองที่ส  าคัญมาก  สภามหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเห็นชอบหลักการโครงการฯ โดยมี

เงื่อนไขให้ไปผ่านคณะกรรมการงบประมาณฯ ตามขั้นตอนปกติ และให้น าเอารายละเอียดของ Feasibility  ข้อมูล SWOT 

และข้อเสนอของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองการใช้ประโยชน์ของอาคารที่มีต่อประเทศ และการลดความเหล่ือมล า้ 

มาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง  รวมทั้งมีมติในหลักการว่าเมื่อมีโครงการในลักษณะเช่นนี้ อีก ขอให้ฝ่ายบริหาร

ของมหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนมาเสนอประกอบการพิจารณาด้วย   

มติท่ีประชุม : ๑. เห็นชอบหลกัการโครงการศูนยน์วตักรรมดา้นการ ศึกษาทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์

     สุขภาพ  ใชง้บประมาณเงินรายไดค้ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน 

  ๑,๙๐๐ ลา้นบาท โดยมีเงื่อนไขว่า  ขอใหด้ าเนินการผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนปกติ 

     และเสนอสภามหาวิทยาลยัภายหลงัการศึกษา Feasibility ของโครงการอย่างรอบดา้นแลว้ 

๒. ในอนาคต หากมีโครงการในลกัษณะเดียวกนันี้ เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา  ขอใหฝ่้าย 

  บริหารของมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าขอ้มูลวิเคราะหท่ี์ครบถว้นมาเสนอประกอบ  
 

 ๔.๒ ขออนุมติัเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย ์

  (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 
  และบณัฑิตวิทยาลยั 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 

เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสตูรนานาชาติ) 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙   ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร  และความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว  

 อาจารย ์ดร.ประพฒัน ์สุริยผล หัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย  คณะแพทย 

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า หลักการส าคัญของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสารสนเทศ

ทางการแพทย์ (หลักสตูรนานาชาติ) หรือเรียกว่า Medical Bioinformatics  ที่เสนอขออนุมัติน้ี เป็นหลักสตูรที่มุ่งผลิต

และพัฒนาบัณฑิตในลักษณะพหุวิทยาการ ซ่ึงรวบรวมความหลากหลายของหลายๆ ภาควิชาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถทางชีวสารสนเทศทางการแพทย์ เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ศาสตร์ทางด้านชีวสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความรู้ พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในเร่ืองหลักการ และสามารถตรวจวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

ทางด้านชีวสารสนเทศได้  ซึ่งมีข้อมูลปริมาณมาก และสามารถท างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางด้าน 

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ตามหลักการวิทยาศาสตร์ตามสถานการณแ์ละมาตราฐานสากล  

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั                         



 
-๑๓- 

  คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หลักสตูรที่เสนอน้ีจะช่วยลด 

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านน้ีได้  ซ่ึงขณะน้ีมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพอยู่จ านวนมาก ทั้งด้านพันธุกรรม  

รวมถึงข้อมูลทางด้านโปรตีน  โดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเหล่าน้ี ในการดูแลโรค ๑ โรคหรือความผิดปกติของ

ร่างกาย เพ่ือก าหนดทิศทางในกระบวนการดูแล แม้กระทั่งการก าหนดนโยบาย  ซึ่งประเทศไทยยังขาดหลักสูตรใน

ลักษณะเช่นนี้      
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. ขอให้แก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาในเร่ืองคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสตูร
ที่เสนอมาไม่ครบถ้วนและผิดพลาด  

๒. ขณะนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้ามาก จึงมีข้อมูลทางด้านชีวสารสนเทศทางการแพทย์
จ านวนมาก และไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้  จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ เพ่ิมเติม 

๓. เสนอให้เชิญอาจารย์จากสถาบัน/หน่วยงานอื่นมาร่วมสอนในหลักสตูรนี้ ด้วย 
   

   รองอธิการบดี ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า หลักสตูรน้ีเป็นหลักสตูรที่ควรได้รับการสนับสนุน  แต่ในรายวิชา

ที่เป็น Information Technology จะมีการเปล่ียนแปลงเรว็มาก ซ่ึงการดูแลข้อมูลเป็นเร่ืองที่ส  าคัญมาก หากข้อมูลเหล่านี้

ถูกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จะเกดิความเสยีหาย ดังน้ัน จึงควรต้องมีการก ากบัดูแลในเร่ืองข้อมูลทางด้านสขุภาพอย่างเข้มงวด 

และปลูกฝงัให้ผู้เรียนทางด้านน้ีได้รู้ เท่าทนั โดยที่ไม่น าข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

มติท่ีประชุม อนุมติัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย ์

  (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

 ๔.๓     ขออนุมติัเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและพิษวิทยา 

   (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

   รามาธิบดี และบณัฑิตวิทยาลยั 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิต

วิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว โดยหลักสตูรนี้   

ยังไม่มีหลักสตูรอื่นในประเทศไทยที่เปิดสอน  

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั                         

 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. หลักสตูรนี้มีจุดเด่นในเร่ืองอาชีวอนามัย ที่เน้นเร่ืองพิษวิทยา จะท าให้ทราบถึงความเป็น
อันตรายและไม่ปลอดภัยที่จะเข้าถึงระดับของเซลล์  ซ่ึงในโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่มีผู้ท างานจ านวน ๕๐ คน

ขึ้ นไป  ต้องมีการบริหารจัดการเร่ืองนี้   หลักสูตรน้ีจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทางด้านนักวิชาการสาธารณสุข 

นักอาชีวอนามัยโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการ  

๒. หลักสูตรที่เสนอน้ีแตกต่างจากหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์อย่างไร 

  ศาสตราจารย ์นพ.สมิง เก่าเจริญ  อาจารย ์ดร.รจนา  ชุณหบณัฑิต และอาจารย ์ดร.

จินตนา ศิริวราศยั  จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ร่วมกันช้ีแจงว่าเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดสถาบันการแพทย์ใหม่ ซ่ึงอยู่ที่อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  ซ่ึงมีโรงงานจ านวนมากถึง 

๙,๐๐๐ แห่ง มีประชากรเป็นคนงานนับล้านคน แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยอยู่มาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอาชีวอนามัยเวชศาสตร์ ส่วนหนึ่งคือโรคที่เกิดจากการท างาน มีภาวะมลพิษจากสิ่งแวดล้อม

หรือพิษวิทยา มีองค์ความรู้ ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากขาดการวิจัย  เหล่าน้ีเป็นพันธกิจส าคัญที่หลักสตูรต้องการสร้างคนที่

มีความรู้  และมีการวิจัย/การให้บริการวิชาการ  ความแตกต่างที่ชัดเจนคือ หลักสูตรที่เสนอน้ี จะมีการเน้นเร่ืองของ

ผลกระทบต่อมนุษย์โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการแพทย์  และเป็นหลักสตูรที่เน้นเร่ืองของสหสาขาวิชาที่จะมี

การบูรณาการ  รวมถึงการลงลึกด้านพิษวิทยา  

มติท่ีประชุม อนุมติัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและพิษวิทยา 

  (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  



 
-๑๔- 

 ๔.๔      การเสนอขออนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐   

  ของวิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์สถาบนัสมทบของมหาวิทยาลยัมหิดล 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบัน

สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลขอเสนอหลักการเปิดหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งส านัก

วิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบ  

โดยเป็นหลักสตูรไทย ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  และจะเร่ิมเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐  

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  
 

  ศาสตราจารย ์นพ.นิธิ มหานนท ์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ช้ีแจงว่า 

หลักสูตรนี้  เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ในปี 

๒๕๖๐  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว  ซึ่งตอนแรกจะเสนอหลักสูตรนี้  ภายหลังสร้างโรงพยาบาล

จุฬาภรณ์เสร็จก่อน จึงเปิดรับนักศึกษา  แต่องค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คือสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  มีพระประสงค์ที่จะให้ด าเนินการให้เสรจ็ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐  จึงได้มีการหารือ

กบัคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยขอให้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เป็นพ่ีเล้ียง และเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกอบรมนักศึกษา ดังนั้น การที่จะด าเนินการให้ทนัตามที่ก าหนดไว้  การร่าง

หลักสูตรเองอาจจะช้าเกินไป จึงขอใช้หลักสูตรเดียวกับโรงพยาบาลรามาธิบดีและขอให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดีเป็นสถาบันพ่ีเล้ียง ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีนักศึกษา จ านวน ๓๒ คน/ปี  เป็นการรับตรง 

จ านวน ๑๒ คน และผ่านระบบกลางอกีจ านวน ๒๐ คน  

  ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ช้ีแจง

เพ่ิมเติมว่า ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผลิตแพทย์ จ านวน ๑๘๐ คน/ปี กรณีที่จะมีนักศึกษาแพทย์

มาเพ่ิมอกีจ านวน ๓๒ คน/ปี จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้ทนักบันักศึกษาแพทย์ โดยมีความเช่ือมั่นว่า สถาบันจักรีนฤบดินทร์ 

จะเสรจ็ได้ทนั  ตามแผนของโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่นี้  จะมีการเปิดบริการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๔๐๐ เตียง 

ในปลายปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะเร่ิมเปิดในระยะต้นตั้งแต่ ๕๐ เตียง  ๑๐๐ เตียง จนถึง ๒๐๐ เตียง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นปี

ที่นักศึกษาแพทย์ชุดแรกของหลักสตูรมา กจ็ะเป็นช่วงที่โรงพยาบาลเปิดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เตียงแล้ว   ทั้งนี้  วิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ถือว่าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการยืนยันความชัดเจน

ว่าบัณฑติแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ เมื่อจบแล้ว จะได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล   
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

  ๑. ขณะนี้มีข้อเสนอของคณะกรรมการระดับโลก เร่ือง 21
st
 Century Health For Education 

ว่าควรจะใช้แนวคิดใหม่แทนแนวคิดเก่าที่ใช้มานานเป็น ๑๐๐ ปีแล้ว  ประเทศไทยกม็ีคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเร่ือง

นี้  จึงขอเสนอว่า คณะกรรมการหลักสตูรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้ไปศึกษาข้อเสนอดังกล่าว 

หากเข้าใจเร่ืองนี้แล้ว จะมีความส าคัญต่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์มาก  

  ๒. ในเอกสารประกอบการพิจารณา เร่ืองความพร้อมของหลักสูตรในการจัดการเรียนการ

สอนนั้น หากไม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องหลังมาก่อน มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ๕ คน ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่

อาจารย์ที่มาช่วยสอนมีจ านวนเป็นพันคน ควรจะเขียนให้สอดคล้องกบัเหตุผล  

  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ช้ีแจงว่า การที่ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ๕ คนนั้น เป็นไป

ตามที่ สกอ.ก าหนด และอาจารย์ประจ าหลักสตูรน้ี จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรอื่นไม่ได้  
 

มติท่ีประชุม อนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
 ๔.๕ ค าวินิจฉยัคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยัมหิดล กรณีเร่ืองอุทธรณ ์

  ค าสัง่ลงโทษทางวินยั ของผูป้ฏิบติังาน สงักดัคณะทนัตแพทยศาสตร ์

 ศาสตราจารย ์ดร.อมร จนัทรสมบูรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะ 

กรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  ช้ีแจงกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ต าแหน่งผู้ปฏบิัติงานบริหาร งานคลัง ส านักงานคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเร่ือง ตัดเงินเดือน  

จ านวน ๕%  เป็นเวลา ๒ เดือน ว่า ในการสอบข้อเทจ็จริง คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเทจ็จริงกรณีการรับเงินค่าวัสดุทางทนัตกรรม(ค่ารากเทยีม) ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

การกระท าของผู้อุทธรณ์เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่  แต่เมื่อข้อเทจ็จริงปรากฏว่าคณบดี
คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาโทษเป็นวินัยไม่ร้ายแรง (ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน) ตามที่

ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การด าเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕    



 
-๑๕- 

  คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ฯ ได้วินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ์ดังกล่าว โดยพิจารณาข้อเทจ็จริง

และพยานเอกสารแล้ว เหน็เป็นไปในแนวทางเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนการกระท าของผู้อุทธรณ์

ว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ แต่เมื่อข้อเทจ็จริงปรากฏว่าคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาโทษเป็นวินัยไม่ร้ายแรง  จึงเหน็ควรยืนตามค าสั่งคณะทนัตแพทยศาสตร์  

สรุปมติท่ีขอ               เสนอสภามหาวิทยาลยัมหิดลเพือ่พิจารณาสัง่การ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามค าวินิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยัใน

 การยืนตามค าสัง่คณะทนัตแพทยศาสตรเ์ร่ืองลงโทษตดัเงินเดือน 
 

 ๔.๖ ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยั 

  มหิดล เร่ืองรอ้งทุกข ์จ านวน ๔ ราย 

 ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดเดิม ซึ่งแต่งตั้งตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

ได้รับเร่ืองร้องทุกข์ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ  จ านวน ๔ ราย กรณีการบอกเลิกสญัญาจ้างโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กรณไีม่ได้รับความเป็นธรรมการต่อสญัญาจ้าง  กรณกีารพิจารณาผลการปฏบิัติงานที่ไม่เป็นธรรม  และกรณีไม่เปิดเผย

รายละเอียดการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาในกรอบ ๖๐ วัน   แต่เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ชุดใหม่ ได้รับ

ค าสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ร้องทุกข์

ทั้ง ๔ ราย รวมทั้งต้องเชิญผู้ร้องทุกข์ทั้ง ๔ ราย และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่ืองดังกล่าวมาช้ีแจง  เพ่ือให้การพิจารณาข้อร้องทุกข์ของ

ผู้ร้องทุกข์ดังกล่าวครบถ้วนทุกประเดน็  จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาที่เกินกว่าที่ข้อบังคับ ก าหนดไว้  จึงขอ

ขยายระยะเวลาการเสนอค าวินิจฉัยทั้ง ๔ ราย โดยจะขอน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๕๐๖ ในวันพุธที่ 

๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 
มติท่ีประชุม อนุมติัขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยัฯ 

  เร่ืองรอ้งทุกขข์องบุคลากรของวิทยาลยันานาชาติ  จ านวน ๔ ราย  
 

               ๔.๗ ขอขยายเวลาการด าเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลยั จากคณาจารยป์ระจ า 

แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

  ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการเลือกตั้ง

ซ่อมกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจ า แทนรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ ์และวิธกีารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๖ 

วรรคสาม ซึ่งก าหนดว่า “การเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งกรรมการสภาที่ว่างลงก่อนวาระให้กระท าให้เสรจ็สิ้นภายในสี่

สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งน้ันว่างลง ....” นั้น  แต่เนื่องจากการด าเนินการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว  ไม่สามารถ

ด าเนินการให้เสรจ็สิ้นตามกรอบเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับได้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติขยายระยะเวลาการ

เลือกตั้งซ่อมดังกล่าวออกไปอีก ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  ได้มีก าหนดวัน

ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยกรรมการท่านใหม่จะเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทนั

ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปมติท่ีขอ  :   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัขยายระยะเวลาการเลือกตั้งซ่อมกรรมการ

   สภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยป์ระจ า แทนต าแหน่งท่ีว่างลงก่อนวาระ ออกไปอีก 

   ๑๐ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 

มติท่ีประชุม   อนุมติัขยายเวลาการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารยป์ระจ า ตามท่ีเสนอ 
 

 ๔.๘ ขออนุมติัขยายระยะเวลาการด าเนินการสอบขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง 

  ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี ๕๐/๒๕๕๘ 

 ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 

๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง เร่ืองร้องเรียนการบริหารงานใน

วิทยาลัยนานาชาติ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๐/๒๕๕๘  ค าสั่งดังกล่าวก าหนดให้คณะกรรมการท าหน้าที่

สอบหาข้อเทจ็จริงให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วัน (วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙) นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการได้รับ

ทราบค าสั่ง นั้น  เนื่องจากคณะกรรมการจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อเทจ็จริงทั้งจากบุคคลและเอกสาร

จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถสอบข้อเทจ็จริงได้แล้วเสรจ็ตามตามระยะเวลาที่ระบุในค าสั่งแต่งตั้ง  จึงจ าเป็นขออนุมัติ

ขยายระยะเวลาสอบข้อเทจ็จริงออกไปอกี ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

สรุปมติท่ีขอ : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัขยายระยะเวลาสอบขอ้เท็จจริง  



 
-๑๖- 

มติท่ีประชุม อนุมติัขยายระยะเวลาการด าเนินการสอบขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง  

  ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี ๕๐/๒๕๕๘ ออกไปอีก ๔๕ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 

  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 
 

 ๔.๙ แต่งตั้งผูอ้ านวยการสถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม 

  อธิการบดี ช้ีแจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  พันพ่ึง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙  และสภามหาวิทยาลัยได้

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการฯนั้น   คณะกรรมการสรรหาฯได้มีการประชุมจ านวน ๒ คร้ัง  คือคร้ังที่ ๑  

เมื่อวันที่ ๙  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ และคร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการสรรหาได้เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ที่สมควรได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร.รศรินทร์ เกรย์  พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์  สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความพร้อม มีความมุ่งมั่น มีประสบการณ์บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมที่จะเปล่ียนแปลง  

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอช่ือให้รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์  ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม คนต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ งรองศาสตราจารย ์ดร.รศรินทร ์เกรย  ์ 

  ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม    

มติท่ีประชุม  อนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์นการแต่งตั้งรองศาสตราจารย ์ดร.รศรินทร ์เกรย ์ ใหด้ ารงต าแหน่ง

  ผูอ้ านวยการสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   ตั้งแต่วนัท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ ์  พ.ศ. ๒๕๕๙        

  เป็นตน้ไป  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองสืบเนือ่ง 

 ๕.๑ เร่ืองเชิงกฎหมาย / ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๕.๑.๑   (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของ 

                             ผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. .... 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า สบืเน่ืองจากการที่ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 

๑๘๐ วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และรายงานให้ สกอ. ทราบภายใน 

๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบ   

                       มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการก าหนดภาระงาน

ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ในการ

ประชุมคร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 

มหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙   โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

                      ๑. ก าหนดให้บุคลากรทุกประเภทที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีภาระงานไม่น้อยกว่า ๓๕ ช่ัวโมง 

ต่อสปัดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติตลอดปีการศึกษา และให้นับลักษณะงานดังต่อไปนี้ เป็นภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ ได้แก่  (๑) งานสอน  (๒) งานวิจัยและงานวิชาการอื่น   (๓) งานบริการทางวิชาการ  (๔) งานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  และ (๕) ภาระงานอื่น ๆ  เช่น  งานกจิกรรมนักศึกษา  และงานบริหาร 

                       ๒. ก าหนดให้มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ช่ัวโมงท าการต่อปีการศึกษา และการคิดภาระ

งานสอนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

                       ๓. การคิดภาระงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของส่วนงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานแล้ว  

                       ๔. กรณผู้ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปปฏบิัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเอกชน 

(Talent Mobility) จะได้รับการยกเว้นภาระงานทางวิชาการในช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรือ

ภาคธุรกจิเอกชน และให้รวมถึงผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏบิัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยด้วย 

                       ๕. กรณีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้คิดภาระงานเทียบเคียงตามรายละเอียดในภาคผนวกที่

ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติท่ีขอ              เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 



 
-๑๗- 

 ประธาน ได้ตั้งข้อสงัเกตและเสนอให้แก้ไขนิยามค าว่า “ภาระงานสอน” ในข้อ ๔ (๑) ซึ่งใช้

กนัมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙  แล้ว  ให้ครอบคุมและทนัสมัยมากขึ้น  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ(ร่าง)ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการก าหนดภาระงานทางวิชาการ

ของผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. .... 
 

             ๕.๑.๒ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการด าเนินงานของสถาบนับริหารจดัการ

เทคโนโลยีและนวตักรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ.... 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ในการ

ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้พิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and Innovation Management) พ.ศ. .... 

ที่จะเสนอสภาฯ พิจารณา แล้วมีความเหน็ว่า มีบางประเดน็ที่ควรต้องทบทวนเพ่ือให้เกดิความชัดเจนย่ิงขึ้น จึงขอถอน

ร่างข้อบังคับฯ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข และจะน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในโอกาสต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ              เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่รบัทราบ 

มติท่ีประชุม              รบัทราบ 
  

  ๕.๑.๓ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. .... 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓  ซึ่งมีการก าหนดว่า สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกคร้ังที่มีการจ่ายเงินเดือนในอัตราร้อยละสามของ

เงินเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหักเงินสะสมของสมาชิกจากเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจ่ายให้แก่

สมาชิก และให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจะจ่ายเงินสมทบของสมาชิกเข้ากองทุนในอัตราร้อยละสามของเงินเดือน

สมาชิกในวันเดียวกนักบัที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน น้ัน  

 เน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ ได้มีการก าหนดว่า ทุกคร้ังที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเข้า

กองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้าง และให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับของ

กองทุน ซึ่งการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละสองแต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง  จึงมีความ

จ าเป็นต้องปรับปรุงข้อบังคับฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว  ทั้งน้ีเป็นโอกาสที่จะมีการปรับ

ข้อบังคับให้มีความชัดเจนขึ้น เช่น ค าว่า พนักงานมหาวิทยาลัย หรือค าว่าลูกจ้างมหาวิทยาลัย  รวมทั้งองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการกองทุน  

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา 
 

 ประธาน ตั้งข้อสังเกตเร่ืองการจ่ายเงินกองทุน ในข้อ ๒๐ ที่ก าหนดว่า การจ่ายเงินจาก

กองทุนกรณทีี่สมาชิกสิ้นสดุการเป็นสมาชิกภาพ ซ่ึงจะมีการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้น้ัน จะยังคงมีอยู่หรือไม่ ซ่ึงเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงว่า ยังคงมีการบังคับใช้อยู่ และจะได้น าข้อสงัเกตใน

ข้อ ๑๘ และ ๑๙ ที่เขียนว่า มหาวิทยาลัย และส่วนงาน  ซ่ึงน่าจะเป็นเร่ืองเดียวกนั  

มติท่ีประชุม              เห็นชอบ (ร่าง) ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. .... 
 

 ๕.๒ รายงานความคืบหนา้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัมหิดล 

ท่ี ๕๐/๒๕๕๘ “วาระลบั” 
    

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาทกัทว้ง 

       ๖.๑    ผูส้มควรไดร้บัการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 คณะกรรมการพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เขม็ศิลป 

วิทยา  ได้พิจารณากลั่นกรอง รายช่ือ ตามที่ส่วนงานเสนอขอมา โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเหมาะสม 

สมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เขม็ศิลปวิทยา ประจ าปี ๒๕๕๙  จ านวน ๔ ราย ดังนี้   

  ๑. ศาสตราจารย์ นพ.ประมุข  มุทริางกูร   สาขาแพทยศาสตร์  

 ๒. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ พญ.วรรณ ี นิธยิานันท ์   สาขาแพทยศาสตร์ 

 ๓. ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ ์ พวงวรินทร์   สาขาแพทยศาสตร์ 

 ๔. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.เจริญ  โชติกวณชิย์      สาขาแพทยศาสตร์ 

สรุปมติท่ีขอ             เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพือ่เสนอส านกัเลขาธิการคณะ 

รฐัมนตรี ด าเนินการต่อไป 

มติท่ีประชุม :           เห็นชอบ  



 
-๑๘- 

                    ๖.๒     ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ และยงัไม่

  แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย ์“วาระลบั”  

    คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔  มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   

เหน็สมควรเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๔ ราย  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย 

และยังไม่แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย     

สรุปมติท่ีขอ              เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งให้ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

  ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ านวน ๔ ราย  ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน  ๒ ราย 

  และยงัไม่แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน ๒ ราย   

มติท่ีประชุม :           อนุมติั 
 

๖.๓   การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่   

๑๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะ

ศิลปศาสตร์ ที่เสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการแล้ว มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบเป็น

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเทยีบต าแหน่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เป็นต าแหน่ง  

รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  ตั้งแต่วันบรรจุเข้าท างาน   

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัเทียบต าแหน่ง ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เป็นต าแหน่ง

 รองศาสตราจารย ์สาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส  ตั้งแต่วนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

มติท่ีประชุม   อนุมติั 

 

 ๖.๔ แต่งตั้งกรรมการจดัหาประโยชนจ์ากเงินรายไดแ้ละการลงทุน    

  อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้แทน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  เป็นกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน  เพ่ือให้การบริหารและ

จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเหมาะสม  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ ข้อ ๖ (๕)  

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 

 
 ๖.๕ การใชเ้กณฑ ์WFME ในการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตร ์

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๔๙๔  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ

เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  และผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใช้

เกณฑ ์AUN-QA หรือเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลอื่นๆ เช่น AACSB  เป็นต้น นั้น 

               เน่ืองจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้แจ้งขอความร่วมมือมายัง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  ในการด าเนินการน าเกณฑ์ Basic 

Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision (WFME) ของ 

กสพท เพ่ือใช้ในการประกนัคุณภาพภายในระดับหลักสตูรแพทยศาสตร์  โดยในการน าเกณฑด์ังกล่าวไปใช้ต้องผ่าน

ความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ส านกังานมาตรฐานและคุณภาพอดุมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) เพ่ือพิจารณา 

ทั้งนี้  ยังรวมถึงการก าหนดให้ ๔ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี  ใช้เกณฑด์ังกล่าวด้วย 

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ในการน าเกณฑ ์ WFME ไปใชใ้น

การประกนัคุณภาพหลกัสูตรแพทยศาสตรแ์ละศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกดงักล่าว 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ 



 
-๑๙- 

            ๖.๖      ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลกัสูตรนานาชาติ

  และหลกัสูตรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ) ฉบบัปี  พ.ศ.๒๕๕๕   

  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสตูรนานาชาติ และหลักสตูรร่วมกับมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร 

และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.

๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๗ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร ์และ 

  ชีววิทยาโครงสรา้ง (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๕  

 คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

วิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยได้เปิดรายวิชาใหม่ในหมวด

วิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา (วทกว ๖๒๓ หัวข้อคัดสรรทางพันธุศาสตร์การแพทย์และการเจริญ)  เพ่ือให้นักศึกษาที่ต้องการ

ท าวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง มีทางเลือกมากข้ึนในการศึกษาหาความรู้ที่ตรงต่อความต้องการ  ทั้งนี้  

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  แล้ว หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้ ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

           ๖.๘ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากร

  ศาสตร ์(หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอ

ปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้ 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๙ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

  (หลกัสูตรนานาชาติ)  ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑติวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอปรับรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลักสตูรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสตูร และความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 

๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป                  

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๑๐  ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย ์ 

                            (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๕   

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑติวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสตูร และความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป     

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 



 
-๒๐- 

 ๖.๑๑ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

  (หลกัสูตรนานาชาติ)  ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕   

 คณะเทคนิคการแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

เป็นต้นไป  

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๑๒      ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

  ส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้

กบันักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๑๓ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

  และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕   

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 

๒๕๕๕  โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริง

ในปัจจุบัน  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเหน็ชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุง

แก้ไขนี้ เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๑๔ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ 

  ก าหนดอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ)ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๕  

  สถาบันโภชนาการ  และบัณฑติวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว หลักสตูรปรับปรุงน้ีเร่ิมใช้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๑๕ ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์าร

   อาหารเพื่อโภชนาการ (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 สถาบันโภชนาการ และบัณฑติวิทยาลัย  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ  (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอปรับรายช่ืออาจารย์

ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙   เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  แล้ว  การปรับปรุงหลักสตูรนี้  เร่ิมใช้กบันักศึกษา ภาคการศึกษา

ที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 



 
-๒๑- 

 ๖.๑๖      ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์างการ

   สตัวแพทยค์ลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๘    

 คณะสตัวแพทยศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรประกาศนียบัตร

บัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสตัวแพทย์คลินิก (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๘  โดยขอปรับรายช่ือ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้  ได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสตูร และความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 

มหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว  การปรับปรุงหลักสตูรนี้  เร่ิมใช้กับนักศึกษาภาค

การศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙   เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 

 
  ๖.๑๗     ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖   

  คณะศิลปศาสตร์  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว  การปรับปรุงหลักสตูรนี้  

เร่ิมใช้กบันักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

        ๖.๑๘    ขออนุมติัเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 

  ระดบัปริญญาตรี  

  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  โดยบรรจุไว้ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาหลักสตูรนานาชาติ 

ระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑ รายวิชา คือรายวิชา ศศศศ ๒๘๐ ปรัชญาส าหรับชีวิตในปัจจุบัน (LALA 280 Philosophy 

for Today’s Life)  โดยเร่ิมใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๕๘  เป็นต้นไป  การปรับปรุง

แก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว     

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 

 ๖.๑๙    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือขอเปล่ียนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๔ รายวิชา โดยช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

และจ านวนหน่วยกติคงเดิม   การปรับปรุงแก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และ

ความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

แล้ว ทั้งนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

 ๖.๒๐        ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  การอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

  วิทยาลัยนานาชาติ  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเปล่ียนแปลงแก้ไขในรายวิชาบังคับก่อน 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีพ้ืนฐานความรู้ที่ครบถ้วนและพร้อมที่จะไปเรียนในรายวิชาในระดับที่สงูข้ึนไปได้อย่างมีประสิทธิผล  

ทั้งนี้   ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร  และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว  การปรับปรุงหลักสูตรนี้ เร่ิมใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 



 
-๒๒- 

 ๖.๒๑        ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ)  

                           ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๖   
 วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสตูร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว  

การปรับปรุงหลักสตูร เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ     เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 

 

        ๖.๒๒     ขออนุมติัปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป บญัชีกลางของมหาวิทยาลยั จ านวน 

     ๑ รายวิชา   

  วิทยาลัยราชสดุา  ขอปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา รสศท ๒๐๙ ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมีการเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐  เหตุผลที่ขอปิดรายวิชาดังกล่าว  เนื่องจากตั้งแต่เปิดรายวิชาดังกล่าวยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งนี้  

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  

มติท่ีประชุม :  อนุมติั 
 

๖.๒๓   ขออนุมติัปริญญาบตัร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 วิทยาลัยราชสดุา  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา  วิทยาลัยการจัดการ และ 

บัณฑิตวิทยาลัย เสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑๖๙ ราย เพ่ือให้สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา แยกเป็นระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑๖ ราย  

ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๕๑ ราย และระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ ราย  สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙  ที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งคร้ังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปมติท่ีขอ  : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัปริญญาบตัร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปี

 การศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนทั้งส้ิน ๑๖๙ ราย   

มติท่ีประชุม : อนุมติั 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองแจง้เพือ่ทราบ 

 ๗.๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

   แทนพระองคไ์ปพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัมหิดล 

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ส านักราชเลขาธิการ  แจ้งมหาวิทยาลัยมหิดลทราบว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา

จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ ที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  ทั้งช่วงเช้าและช่วง

บ่าย   ณ มหิดลสทิธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 

ระดบัการศึกษา อนุมติัแลว้ เสนอครั้งนี้  รวม 

 อนุปริญญา - - - 

 ปริญญาตรี ๒๖๙ ๒ ๒๗๑ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติ ๒๒ - ๒๒ 

 ปริญญาโท ๔๑๘ ๑๕๑ ๕๖๙ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู ๖ - ๖ 

 ปริญญาเอก ๕๖ ๑๖ ๗๒ 

รวมทั้งส้ิน ๗๗๑ ๑๖๙ ๙๔๐ 

 



 
-๒๓- 

               ๗.๒    สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

   คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๘  เมื่อวันพุธที่ 

๑๖ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๘   มีมติที่ประชุม และสาระส าคัญ สรุปได้ดังน้ี 

   ๑. มีมติเสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ กรรมการสภาฯ จาก

คณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยแทนรองศาสตราจารย์ นพ.สาธิต โหตระกิตย์ ซึ่งได้ครบ

เกษียณอายุงานไปเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  และสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่ ๕๐๓ เมื่อวันพุธที่ 

๑๖ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  มีมติเหน็ชอบแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๖/๒๕๕๘  

   ๒. ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ มีฐานะเทยีบเท่าหัวหน้า

ส่วนงาน และให้ได้รับสทิธิต่างๆ เทยีบเท่าหัวหน้าส่วนงาน และเน่ืองจากร่างข้อบังคับฯ มีรายละเอียดมากที่ประชุม

เหน็ควรให้มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ของเนื้อหาให้ชัดเจน เพ่ือท าให้เหน็การเช่ือมโยงของข้อมูล  นอกจากนี้ ได้มีการปรับแก้

ข้อความ/รูปประโยคในบางข้อเพ่ือให้กระชับเข้าใจง่ายข้ึน  ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ 

นิสาลักษณ ์ รองศาสตราจารย์ นพ.สาธติ โหตระกติย์ และผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ น าข้อเสนอแนะดังกล่าวปรับปรุง

ร่างข้อบังคับฯ และน ามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกจิการสภามหาวิทยาลัยอกีคร้ังหนึ่ง 

   ๓. มีมติเหน็ชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินผล

การปฏบิัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้เพ่ิมเติม ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร  และเสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธกีารประเมินผลให้ชัดเจนลงในประกาศด้วย  

   ๔. เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดท าระบบข้อมูลที่ทนัสมัยและสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทนัทเีมื่อ

ต้องการ เช่น ข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลของระบบอุดมศึกษาไทย หรือเป็นข้อมูลของระบบอุดมศึกษาโลก 

ระบบข้อมูลเพ่ือที่จะบรรลุตัวนโยบาย และไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก เสนอให้ตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางระบบ 

พัฒนาข้อมูล โดยเน้นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก่อนแล้วค่อยพัฒนาต่อเป็นระยะๆ 

   ๕. เสนอให้น าข้อคิดเหน็เชิงสร้างสรรค์ในการประชุมสภาฯ มาสงัเคราะห์และโยงเร่ืองเหล่านั้น

มาเป็นประเดน็เชิงพัฒนาใหญ่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบางเร่ืองฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

สามารถน าไปด าเนินการได้เลย บางเร่ืองอาจน าเข้ามาหารือต่อในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้ น  และ

เน่ืองจากข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสภาฯ มีจ านวนมาก อาจสงัเคราะห์โดยการจัดกลุ่มประเดน็ตามยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เหน็ความเหน็ของกรรมการสภาฯ ชัดเจนย่ิงขึ้น 

สรุปมติท่ีขอ          เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 
 

  ๗.๓    ประกาศผลผูไ้ดร้บัรางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘ และรางวลัผลงานประดิษฐ์

    คิดคน้ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศผลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจ าปี 

๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี ๒๕๕๙  ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล ดังนี้  

   ๑. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๘  ได้แก่  ศาสตราจารย์ พญ.พรรณ ีปิติสทุธธิรรม 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

   ๒. รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี ๒๕๕๘ 

    ๒.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.วิรงค์รอง 

เจียรกุล,  Professor Nicholas P.Day, รองศาสตราจารย์ นพ.ดิเรก ล้ิมมธุรสกุล, Professor Sharon J.Peacock, 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทติย์  (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)    

    ๒.๒ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.วิปร 

วิประกษิต และคณะ  (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)    

    ๒.๓ รางวัลระดับดีมากในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วีระชัย สริิพันธว์ราภรณ ์(คณะวิทยาศาสตร์) 

   ๒.๔ รางวัลระดับดีมากในสาขาเศรษฐศาสตร์ ผลงานวิจัยเร่ือง”ชุดวิสยัทศัน์แห่งองค์กร” 

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สขุสรรค์ กนัตะบุตร (วิทยาลัยการจัดการ) 

   ๒.๕ รางวัลระดับดีในสาขาปรัชญา   ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ 

(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)   



 
-๒๔- 

   ๓. รางวลัวิทยานิพนธ ์ประจ าปี ๒๕๕๘ 

   ๓.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ดร.วัชราภรณ ์

ทาหาร (คณะวิทยาศาสตร์)   

    ๓.๒ รางวัลระดับดีมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ดร.วรพันธ ์

คู่สกุลนิรันดร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   

    ๓.๓ รางวัลระดับดีมากในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ดร.วันทนีย์  

วิริยสทิธาวัฒน์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   

   ๓.๔ รางวัลระดบัดีในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ ได้แก่ ดร.พรทพิย์ แก่งอนิทร์ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

   ๓.๕ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยานิพนธ์  ได้แก่ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี 

(สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)   

   ๓.๖ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ได้แก่ ดร.ธเนศ กังสมัครศิลป์ (คณะ

วิทยาศาสตร์)   

   ๓.๗ รางวัลระดับดีในสาขาเศรษฐศาสตร์  ได้แก่ ดร.สภุรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว (วิทยาลัย

การจัดการ)   

   ๔. รางวลัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๔.๑ รางวัลระดับดีเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.

พงศ์ราม รามสตู และคณะ (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)   

๔.๒ รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน 

วงศ์สวัสดิ์ และคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

๔.๓  รางวัลระดับดีในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล 

คงเสรี และคณะ (คณะวิทยาศาสตร์)   

๔.๔  รางวัลระดับดีในสาขาการศึกษา  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรส ีฤทธิประวัติ และ

คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

๔.๕ รางวัลระดบัดีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั ได้แก่ ดร.นรินทร์ บุญตานนท ์

และคณะ (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)   

๔.๗ รางวัลประกาศเกียรติคุณในสาขาการศึกษา ได้แก่  ดร.ศรีสภุา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

และคณะ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 
 

 ๗.๔       ประกาศผลผูไ้ดร้บัทุนนกัวิจัยแกนน า ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

  แห่งชาติ (สวทช.) ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และกลุ่มวิจัยไบโอเทค ได้รับ

ทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนน า ประจ าปี ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๕ ปี  จ านวนทุนละ ๒๐ ล้านบาท  จากส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโครงการการวิจัยแบบบูรณาการ

เพ่ือค้นหาชุดของสารบ่งช้ีทางชีวภาพชนิดใหม่ ที่น าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์ความรุนแรง

ของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสทิธภิาพ  

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 
 

  ๗.๕       ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๒ ฉบบั 

  มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสตูรนานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสตูรปกติ และหลักสตูรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 

http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/


 
-๒๕- 

 ๗.๖       การด าเนินการลงโทษทางวินยัของผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน ๗ ราย 

 มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการทางวินัยและมีค าสั่งลงโทษวินัยแก่ผู้ปฏบิัติงานจ านวน ๗ ราย ดังนี้   

  ๑. กรณไีม่ได้มาปฏบิัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจด็วัน  ซึ่งเป็นการกระท า

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้ งหรือทอดทิ้ งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจด็วัน  โดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร จึงลงโทษปลดออกจากงาน จ านวน ๕ ราย     

  ๒. กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์

ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสยี และกระท าการใดๆ อันท าให้เสื่อมเสยีช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษ

งดการเล่ือนเงินเดือนประจ าปีในปีที่ถูกลงโทษทางวินัย จ านวน ๑ ราย 

  ๓. กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานรายงานเทจ็ต่อผู้บังคับบัญชา และไม่รักษา

ช่ือเสยีงของตนและไม่รักษาเกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสยี อันเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่

มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  จึงลงโทษปลดออกจากงาน จ านวน ๑ ราย 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๘    เร่ืองอ่ืนๆ 

             ๘.๑ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ขอเชิญชมการแสดงดนตรี 

   ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยั  แจ้งว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอเชิญชมการแสดง

ดนตรี JAZZ   ช่วงวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และการแสดงดนตรี  Radio Symphony Orchestra 

“Vienna” ในวันที่ ๙ และ ๑๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ มหิดลสทิธาคาร   

สรุปมติท่ีขอ : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ   

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยค์ลินิก นพ.โชคชยั  เมธีไตรรตัน)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 

(นางสาวมยุรี  แยม้ศรี) 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลณสรรค ์สายขุน) 

ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยัมหิดล  

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 

  

 

 

 


